

ส่วนที่ ๒

สรุปผลการดำเนินงาน
ในปี ๒๕๕๔-๒๕๕๕

ส่วนที่ ๒

สรุปผลการดำเนินงาน ในปี ๒๕๕๔-๒๕๕๕

ในปี ๒๕๕๔-๒๕๕๕ คณะกรรมการที่ปรึกษาด้านต่างประเทศของประธานรัฐสภา ได้พิจารณา ศึกษา และวิเคราะห์งานด้านต่างประเทศ ที่เกี่ยวกับการดำเนินงานของประธานรัฐสภา การพัฒนารัฐสภาและสภาผู้แทนราษฎร เพื่อเสนอต่อประธานรัฐสภา และได้มีการพิจารณา ศึกษา หรือวิเคราะห์เรื่องต่างๆ โดยได้เชิญผู้เชี่ยวชาญ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมชี้แจง และแสดงความคิดเห็น รวมทั้งหมด ๓๒ ครั้ง

สรุปดังตาราง

ครั้งที่	ประเด็นการพิจารณา	หน่วยงาน	ข้อเสนอแนะ
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ ๑ ธันวาคม ๕๔	ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการตำแหน่งต่างๆ เพื่อการดำเนินการของคณะกรรมการ รวมทั้งกำหนดบทบาท อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการฯ	-	-
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๔ ๙ ธันวาคม ๕๔	ประธานรัฐสภา (นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์) มอบหมายแนวทางการดำเนินงานของคณะกรรมการดังนี้ ๑. คณะกรรมการฯ ควรให้ความสำคัญกับการเป็นกลไกขับเคลื่อนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งปัจจุบันพบว่า ยังไม่มีหน่วยงานที่เป็นเจ้าภาพหลักชัดเจน ๒. เพื่อให้ประเทศไทยเข้าร่วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอย่างมีความสมดุลและแข่งขันได้ จึงควรผลักดันการเตรียมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเป็นวาระแห่งชาติ โดยระยะแรก รัฐสภาจะรับเป็นเจ้าภาพดำเนินการพิจารณาศึกษาเพื่อประกอบการจัดทำนโยบาย	-	-

ครั้งที่	ประเด็นการพิจารณา	หน่วยงาน	ข้อเสนอแนะ
ครั้งที่ ๓/๒๕๕๔ ๑๖ ธันวาคม ๕๔	ที่ประชุมพิจารณาขอบเขตการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการและคณะกรรมการต่างๆ		
ครั้งที่ ๔/๒๕๕๔ ๒๓ ธันวาคม ๕๔	การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน : Medical Hub	-	<p>ประเด็นเสนอแนะ เช่น</p> <ul style="list-style-type: none"> -ปรับปรุงกฎหมายที่เป็นอุปสรรค โดยการลด/ยกเลิกข้อจำกัด ในการเดินทางเข้ามาให้บริการด้านการแพทย์ในประเทศไทย -ส่งเสริมบริการภาค เอกชนให้รวมตัวกันแบบคลัสเตอร์ -พัฒนาสถาบันการศึกษาทางด้านการแพทย์ให้มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ -พัฒนาระบบความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน -พัฒนามาตรฐานและความสอดคล้องของผลิตภัณฑ์ สุขภาพ เวชภัณฑ์ยา และเวชภัณฑ์มีชีวะยา -พัฒนามาตรฐานบุคลากรในสายงานที่เกี่ยวข้อง
ครั้งที่ ๕/๒๕๕๔ ๒๙ ธันวาคม ๕๔	ประธานอนุกรรมการแต่ละคณะ นำเสนอรายชื่อคณะอนุกรรมการ ประสพการณ์ของอนุกรรมการ เพื่อแต่งตั้งเป็นอนุกรรมการดำเนินงาน และเข้าร่วมเป็นอนุกรรมการ	-	-
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ ๑๓ มกราคม ๕๕	ประชุมพิจารณาโครงสร้าง และกรอบการดำเนินงานของคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการ คณะต่างๆ ตลอดจน Agenda ในการดำเนินงาน	-	-
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ ๒๓ มกราคม ๕๕	๑. กรอบการดำเนินงานของคณะกรรมการและการเตรียมการดำเนินงานของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรในการเข้าสู่	สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ควรเร่งดำเนินการในการเตรียมความพร้อมแก่ข้าราชการทั้งในด้าน

ครั้งที่	ประเด็นการพิจารณา	หน่วยงาน	ข้อเสนอแนะ
	ประชาคมอาเซียน		ความรู้ และทักษะ เพื่อให้รัฐสภามีความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
	๒. เรื่อง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ สืบเนื่องจากประธานรัฐสภาของ สปป. ลาว ได้ประสานความร่วมมือมายังประธานรัฐสภาไทย ในกรณีที่ประเทศไทยได้ให้การสนับสนุนเกษตรกรลาวในการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ แต่เมื่อมีผลผลิตแล้ว ทางประเทศไทยไม่ได้รับซื้อซึ่งเกิดผลเสียหายอย่างมาก ประมาณ ๗๕,๐๐๐ ตัน มูลค่าประมาณ ๖๐๐ ล้านบาท ประธานรัฐสภา สปป. ลาวจึงขอความให้ประธานรัฐสภาไทยช่วยเหลือปัญหาดังกล่าว	กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ	เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ข้อมูลเพิ่มเติม
ครั้งที่ ๓/๒๕๕๕ ๓ กุมภาพันธ์ ๕๕	เรื่อง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	-กรมส่งเสริมการส่งออก -บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) -บริษัท กรุงเทพโปรดิวส์ จำกัด (มหาชน)	เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ข้อมูลเพิ่มเติม
ครั้งที่ ๔/๒๕๕๕ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๕๕	เรื่อง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	- กรม ก า ร ค้ า ต่างประเทศ - ส ำ นั ก ง ำ น เ ศ ร ษ ฐ กิ จ การเกษตร - นายกสุมาคม ผู้ผลิตอาหารสัตว์ ไทย	แนวทางแก้ไขปัญหาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของ สปป. ลาว ดังนี้ แนวทางที่ ๑ ให้ อคส. เป็นผู้นำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ซึ่งสามารถดำเนินการได้ทันที เนื่องจาก การนำเข้าโดย อคส. ไม่ถูกกำหนดระยะเวลาหรือสามารถนำเข้าได้ตลอดปี แนวทางที่ ๒ กระทรวงพาณิชย์ ควรดำเนินโครงการการลงทุนเกษตรแบบมีสัญญา กับ ประเทศเพื่อนบ้าน

ครั้งที่	ประเด็นการพิจารณา	หน่วยงาน	ข้อเสนอแนะ
			<p>(Contract Farming) ในปี ๒๕๕๕ โดยอยู่ระหว่างเสนอ คณะรัฐมนตรีและรัฐสภาเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ในปริมาณการนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ ตัน</p> <p>แนวทางที่ ๓ ควรสนับสนุนให้ภาคเอกชนลงทุนตั้งไซโล ในเมืองแก่นท้าว เมืองปากลาย แขวงไชยบุรี ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มากและประสบปัญหา</p>
<p>ครั้งที่ ๕/๒๕๕๕ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๕๕</p>	<p>การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน: Single Window</p> <p>กรมศุลกากรควรเป็นเจ้าของภาพหลักในการบูรณาการเพื่ออำนวยความสะดวกในการนำเข้า-ส่งออก และโลจิสติกส์ รวมทั้งเชื่อมโยงข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมความพร้อมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าสู่ประชาคมอาเซียน</p>	<p>กรมศุลกากร</p>	<p>ที่ประชุมมอบหมายให้กรมศุลกากรศึกษาประเด็นกฎหมายที่ควรปรับปรุง แก้ไข เพื่อลดอุปสรรคในการดำเนินงาน โดยขอให้ประสานงานมายังอนุกรรมการด้านกฎหมาย ยุติธรรม สิทธิมนุษยชน เพื่อร่วมมือกันในการผลักดันกฎหมายที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของกรมศุลกากร</p>
<p>ครั้งที่ ๖/๒๕๕๕ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๕๕</p>	<p>การปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย หรือจัดทำแผนงานรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน</p>	<p>-</p>	<p>๑. อนุกรรมการฯ ทุกคณะควรทบทวนว่ามีกฎหมายใดบ้างที่ควรปรับปรุง แก้ไขรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน</p> <p>๒. ที่ประชุม ได้มีข้อเสนอแนะ ในการตั้งคณะกรรมการวิสามัญเพื่อพิจารณาศึกษาเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน (AEC) เพื่อให้มีอำนาจหน้าที่ในการ</p>

ครั้งที่	ประเด็นการพิจารณา	หน่วยงาน	ข้อเสนอแนะ
			ดำเนินการพิจารณา และให้ข้อเสนอแนะการดำเนินงานแก่หน่วยงานต่างๆ ในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน เพื่อให้มีการดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม
ครั้งที่ ๗/๒๕๕๕ ๙ มีนาคม ๕๕	การเตรียมสัมมนา “รัฐสภากับการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน”	-	-
ครั้งที่ ๘/๒๕๕๕ ๑๓ มีนาคม ๕๕	การจัดทำแผนงาน/โครงการประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการฯ	-	เสนอโครงการตามลำดับขั้นเพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
ครั้งที่ ๙/๒๕๕๕ ๑๖ มีนาคม ๕๕	แผนงาน/โครงการ เพื่อเตรียมความพร้อมของรัฐสภา	สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ควรเร่งดำเนินการในการเตรียมความพร้อมแก่ข้าราชการทั้งในด้านความรู้ และทักษะ เพื่อให้รัฐสภามีความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๕ ๒๓ มีนาคม ๕๕	วาระแห่งชาติ: การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	ขอให้กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กรมอาเซียน และสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จัดทำรายงานข้อเสนอแนะมายังคณะกรรมการฯ เกี่ยวกับความจำเป็นในการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านประชาคมอาเซียน และให้เสนอรายงานดังกล่าวมายังคณะกรรมการ

ครั้งที่	ประเด็นการพิจารณา	หน่วยงาน	ข้อเสนอแนะ
ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๕ ๓๐ มีนาคม ๕๕	การจัดทำข้อตกลงการยอมรับร่วม (Mutual Recognition Arrangements: MRA) สาขาบริการท่องเที่ยว	-สถาบันพัฒนาบุคลากรการท่องเที่ยว -กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน -สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย	ประชุมมีมติมอบหมายประธานอนุกรรมการด้านแรงงานฯ และประธานอนุกรรมการด้านสาธารณสุขฯ ร่วมกันศึกษาหาแนวทางการบูรณาการการหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรท่องเที่ยวร่วมกัน โดยเชิญผู้แทนกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และสถาบันการศึกษาที่มีหลักสูตรการท่องเที่ยวมาให้ข้อมูล เพื่อพิจารณาดำเนินการร่วมกัน
ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๕ ๑๐ เมษายน ๕๕	การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน: กรณีการพัฒนาเมืองทวาย	บริษัท ทวาย ดีเวลอปเม้นต์ จำกัด	คณะกรรมการฯ ศึกษาความเป็นไปได้ในการศึกษาดูงานที่เมืองทวาย เพื่อรวบรวมปัญหา อุปสรรคต่างๆ เพื่อนำมาพิจารณาหาทางออกที่เหมาะสมต่อไป
ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๕ ๒๐ เมษายน ๕๕	การปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน สืบเนื่องจากการเตรียมการเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในส่วนของการปรับปรุงกฎหมาย พบว่ากระบวนการนิติบัญญัติของไทยยังมีความล่าช้า โดยเฉลี่ยใช้ระยะเวลาในการดำเนินการถึง ๘๐๐ วัน	-สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา -สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี	ขอให้ผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีพิจารณากฎหมายที่เห็นว่าจำเป็นต้องดำเนินการเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนนั้น และแผนการเตรียมการรองรับการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่จำเป็นต่อไป
ครั้งที่ ๑๔-๑๖/ ๒๕๕๕ ๑๘พฤษภาคม๕๕ ๒๕พฤษภาคม๕๕ ๑๕ มิถุนายน๕๕	โครงการของคณะกรรมการที่ปรึกษา ด้านต่างประเทศฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕	-	ที่ประชุมเห็นชอบโครงการ ที่คณะอนุกรรมการแต่ละคณะ นำเสนอ

ครั้งที่	ประเด็นการพิจารณา	หน่วยงาน	ข้อเสนอแนะ
ครั้งที่ ๑๗/๒๕๕๕ ๒๐ กรกฎาคม ๕๕	แผนการเตรียมความพร้อมประเทศไทยเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	เสนอให้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติให้ความสนใจกับทุกหน่วยงานเพื่อให้มีการเตรียมการด้านกฎหมายและขอให้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นเจ้าภาพหลักในการจัดทำวาระแห่งชาติในการเตรียมความพร้อมหน่วยงานเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ครั้งที่ ๑๘/๒๕๕๕ ๒๗ กรกฎาคม ๕๕	แผนการเตรียมความพร้อมประเทศไทยเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	กรรมการ ได้ตั้งข้อสังเกตต่อผู้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ถึงความเป็นไปได้ในการจัดทำ Workshop ร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และรัฐสภาเพื่อรวบรวมข้อมูล แผนการดำเนินงาน เพื่อให้ทุกหน่วยงานมีความเข้าใจ และมีข้อมูลชุดเดียวกัน
ครั้งที่ ๑๙-๒๐/ ๒๕๕๕ ๑๐ สิงหาคม ๕๕	แผนการเตรียมความพร้อมด้านโลจิสติกส์ของประเทศไทยเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	-กรมทางหลวงชนบท -กรมการbinพลเรือน -กรมเจ้าท่า -กรมทางหลวง -สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร	กรรมการขอให้ทุกหน่วยงานให้ความสำคัญกับการประสานความร่วมมือ และเชื่อมโยงการทำงานร่วมกัน เพื่อให้ระบบโลจิสติกส์ของประเทศมีการเชื่อมโยงอย่างเป็นระบบ ซึ่งจะส่งผลทางบวกต่อธุรกิจ อุตสาหกรรมและภาคเกษตรกรรมของประเทศไทย

ครั้งที่	ประเด็นการพิจารณา	หน่วยงาน	ข้อเสนอแนะ
ครั้งที่ ๒๒/๒๕๕๕ ๑๗ สิงหาคม ๕๕	การเตรียมความพร้อมของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) / วิสาหกิจชุมชนและการเตรียมการด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	-สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม -กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ -กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม -กรมส่งเสริมการค้าส่งออก -กรมการพัฒนาชุมชน	ที่ประชุมมอบหมายหน่วยงานที่รับผิดชอบในเกี่ยวกับการดำเนินการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) และวิสาหกิจชุมชน มีการทบทวนกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสินค้าที่ผลิตในชุมชนและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเพื่อเตรียมความพร้อมของชุมชนและผู้ประกอบการ
ครั้งที่ ๒๓/๒๕๕๕ ๒๔ สิงหาคม ๕๕	การเตรียมความพร้อมด้านการศึกษาเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	-สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา -สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน -สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย -สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน -สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา	กรรมการขอให้ผู้แทนของแต่ละหน่วยงานของกระทรวงศึกษาธิการ กลับไปทบทวนและเตรียมความพร้อมของกฎหมายที่จำเป็นต้องแก้ไขปรับปรุง ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เพื่อเตรียมความพร้อมแก่ผู้ประกอบการ นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรการศึกษาทุกระดับ เพื่อให้ประเทศไทยสามารถแข่งขันได้ด้านการศึกษา
ครั้งที่ ๒๔/๒๕๕๕ ๓ กันยายน ๕๕	การเตรียมความพร้อมด้านกฎบัตรกฎหมาย เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	กรมอาเซียน	ประธานกรรมการขอให้ผู้แทนของกระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับกระทรวงยุติธรรม ในการทบทวน และเตรียมความพร้อมของกฎหมายที่จำเป็น

ครั้งที่	ประเด็นการพิจารณา	หน่วยงาน	ข้อเสนอแนะ
			ต้องแก้ไข ปรับปรุง ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และเสนอต่อกรรมการฯ ต่อไป
ครั้งที่ ๒๕/๒๕๕๕ ๑๐ กันยายน ๕๕	ทบทวนการดำเนินงานของคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านต่างประเทศของประธานรัฐสภา	-	การประชุมเพื่อทบทวนผลการดำเนินงานที่ผ่านมา เพื่อรวบรวมปัญหาต่างๆ โดยให้คณะอนุกรรมการทุกคณะสรุปผลการดำเนินงานเพื่อเสนอคณะกรรมการต่อไป
ครั้งที่ ๒๖/๒๕๕๕ ๕ ตุลาคม ๕๕	แนวทางการดำเนินงานของคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านต่างประเทศในปีงบประมาณ ๒๕๕๖		การดำเนินงานของคณะอนุกรรมการโดยเฉพาะในส่วนของการจัดสัมมนาของอนุกรรมการคณะต่างๆ ควรจัดทำเป็นแผนล่วงหน้า เพื่อกำหนดเป็นกรอบปฏิทินการดำเนินงาน เพื่อให้การจัดสัมมนาเป็นไปอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี โดยแผนดังกล่าวขอให้เป็นมติร่วมกันของคณะอนุกรรมการ และนำเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณา
ครั้งที่ ๒๗/๒๕๕๕ ๑๒ ตุลาคม ๕๕	การเตรียมความพร้อมด้านพลังงานและพลังงานทดแทน และการเตรียมการ ด้านกฎหมายพลังงานเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	- ส ำ นั ก ง ำ น นโยบายและแผนพลังงาน - ก ร ม พั ฒ น ำ พลังงานทดแทน - ส ำ นั ก ง ำ น คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน	ที่ประชุมมอบหมายผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับพลังงานรวบรวมประเด็นกฎหมายที่ต้องการปรับปรุงแก้ไขเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน พร้อมนำเสนอปัญหา อุปสรรคของการใช้พลังงานทดแทน เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการต่อไป
ครั้งที่ ๒๘/๒๕๕๕ ๒๖ ตุลาคม ๕๕	แนวทางการดำเนินงานของคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านต่างประเทศในปีงบประมาณ ๒๕๕๖		คณะอนุกรรมการคณะต่างๆ ได้ดำเนินการมาเป็นระยะเวลา ๑ ปี แล้ว จึงสมควรทบทวนผลการดำเนินงาน หรือมีการ

ครั้งที่	ประเด็นการพิจารณา	หน่วยงาน	ข้อเสนอแนะ
			พิจารณาร่วมกัน เพื่อเสนอ ปรับราย ชื่อ ของ คณะ อนุกรรมการใหม่ตามความ เหมาะสม เพื่อดำเนินการ ใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ต่อไป
	การเปิดศูนย์อาเซียนศึกษา	-	ที่ประชุมมอบหมายกรรมการ เข้าร่วมงานเปิดศูนย์อาเซียน ศึกษา ที่วิทยาลัยการปกครอง ท้องถิ่น มหาวิทยาลัย ขอนแก่น เนื่องจากทาง มหาวิทยาลัยกราบเรียนเชิญ ท่านประธานรัฐสภาเดินทาง มาเปิดศูนย์อาเซียนศึกษา ที่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ใน วันที่ ๑๐พฤศจิกายน ๒๕๕๕
ครั้งที่ ๓๐/๒๕๕๕ ๙พฤศจิกายน ๕๕	การเตรียมความพร้อมด้านสังคม และวัฒนธรรม และการเตรียมการ แก้ไข ปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	-สำนักส่งเสริม การจัดสวัสดิการ สังคมแห่งชาติ -สำนักงานส่งเสริม สวัสดิภาพ เด็กและเยาวชน -กรมพัฒนาสังคม และสวัสดิการ -สถาบันพัฒนา องค์กรชุมชน -สำนักนโยบาย และยุทธศาสตร์	ประชุมรับทราบ และ มอบหมายกระทรวงพัฒนา สังคมและความมั่นคงของ มนุษย์ พิจารณากฎหมายที่อยู่ ในความรับผิดชอบ เพื่อนำ ไปสู่การปรับปรุง แก้ไข กฎหมาย เพื่อยอมรับการเข้าสู่ ประชาคมอาเซียน ซึ่งจะมีการ เชิญหน่วยงานในกระทรวง พัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์ มาชี้แจงอีกครั้ง หนึ่ง เพื่อหารือในเชิงลึกต่อไป
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ ๓๐ พฤศจิกายน ๕๕	การเตรียมความพร้อมด้านข่าวใน การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปัญหา อุปสรรค กฎหมาย ที่ต้องปรับปรุง แก้ไข เพื่อยอมรับการเข้าสู่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และ แนวทางการจัดตั้งประชาคม ประเทศผู้ค้าข้าว	-สำนักงาน เศรษฐกิจ การเกษตร -กรมการข้าว -กรมส่งเสริมการ เกษตร -กรมวิชาการ เกษตร	ประธานมอบหมายให้ผู้แทน ของหน่วยงานส่งข้อมูล เพิ่มเติม รวมทั้งพิจารณา กฎหมายที่หน่วยงาน รับผิดชอบ หากต้องมีการ ปรับปรุง แก้ไขกฎหมาย เพิ่มเติมเพื่อยอมรับการเข้าสู่ ประชาคมอาเซียน ขอให้

ครั้งที่	ประเด็นการพิจารณา	หน่วยงาน	ข้อเสนอแนะ
		<ul style="list-style-type: none"> -สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร -สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ -กรมการค้าภายใน -ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร -กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม -กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ -กรมการค้าต่างประเทศ 	<p>นำเสนอกลับมายังคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ เพื่อดำเนินการผลักดันกฎหมายที่มีความสำคัญ เข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาต่อไป</p>
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ ๑๔ ธันวาคม ๕๕	พิธีสารกรุงมาดริด (Madrid Protocol)	กรมทรัพย์สินทางปัญญา	ประชุมรับทราบ โดยประธาน ได้มอบหมายให้ผู้แทนของหน่วยงานส่งข้อมูลเพิ่มเติมตามที่กรมการร้องขอกลับมา ยังคณะกรรมการเพื่อพิจารณาต่อไป

รายละเอียดประเด็นที่พิจารณา ดังนี้

ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔

วันพฤหัสบดีที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๔

ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการผู้ดำรงตำแหน่งต่างๆ เพื่อให้การดำเนินการ ประสานงาน ของคณะกรรมการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งกำหนดบทบาท อำนาจ หน้าที่ของคณะกรรมการฯ เพื่อช่วยการดำเนินงานของรัฐสภาต่างประเทศสำเร็จลุล่วง อย่างมี ประสิทธิภาพ ซึ่งจะมีการตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาประเด็นที่สนใจเป็นรายกรณี ซึ่ง คณะอนุกรรมการจะต้องสรุปผลการดำเนินงาน หรือผลการศึกษา รายงานต่อคณะกรรมการเพื่อนำ กราบเรียนประธานรัฐสภาเป็นระยะ

ครั้งที่ ๒/๒๕๕๔

วันศุกร์ที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๔

ประธานรัฐสภา (นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์) ได้มอบหมายแนวทางการดำเนินงานของคณะกรรมการ ที่ปรึกษาด้านต่างประเทศของรัฐสภา ดังนี้

๑. คณะกรรมการฯ ควรให้ความสำคัญกับการเป็นกลไกขับเคลื่อนประชาคมเศรษฐกิจ อาเซียน โดยพิจารณาว่าประเทศไทยจะได้อะไรจากความร่วมมือดังกล่าว ซึ่งปัจจุบันพบว่า ยังไม่มี หน่วยงานที่เป็นเจ้าภาพหลักชัดเจน ดังนั้น ในเบื้องต้นจึงเห็นว่ารัฐสภาควรรับเป็นเจ้าภาพในการ ดำเนินการ ในการศึกษา พิจารณาและผลักดันกฎหมายที่ต้องมีการปรับปรุงแก้ไข ผ่านการดำเนินงาน ของคณะกรรมการฯ ๓๕ คณะ ในการประสานงาน บูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม โดย ร่วมมือกับสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมใน การขับเคลื่อนการดำเนินการร่วมกัน

ทั้งนี้ ในส่วนของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้มีการศึกษาเกี่ยวกับ ประชาคมอาเซียนมาพอสมควรแล้ว จึงควรนำเอาความรู้ที่มีอยู่มาปรับใช้ เพื่อทำงานร่วมกัน โดยใน วันจันทร์ที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๔ ที่ประธานรัฐสภาจะมอบหมายนโยบายต่อประธานคณะกรรมการ ๓๕ คณะ จะมีการมอบหมายงานด้านต่างประเทศแก่ประธานคณะกรรมการฯ ให้นำไปศึกษาเพิ่มเติม ในแต่ละด้านตามที่คณะกรรมการแต่ละคณะรับผิดชอบ เพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติต่อไป

๒. เพื่อให้ประเทศไทยเข้าร่วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน อย่างมีความสมดุลและ แข่งขันได้ จึงควรผลักดันการเตรียมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเป็นวาระแห่งชาติ โดยระยะแรก รัฐสภา จะรับเป็นเจ้าภาพ ดำเนินการพิจารณาศึกษา และจัดทำข้อเสนอแนะเสนอต่อนายกรัฐมนตรี เพื่อนำไปใช้ประกอบการจัดทำนโยบายด้านต่างประเทศและอื่นๆ อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

ครั้งที่ ๓/๒๕๕๔

วันศุกร์ที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๔

ประธานกรรมการฯ ได้มอบหมายให้ที่ประชุมพิจารณาขอบเขตการดำเนินงาน ของ คณะอนุกรรมการและคณะกรรมการต่างๆ ดังนี้

กลุ่มงาน/ขอบเขต	คณะกรรมการฯ
-----------------	-------------

กลุ่มงาน/ขอบเขต	คณะกรรมการ
<p>ด้านสาธารณสุข การท่องเที่ยว การกีฬา</p> <p>ประธานคณะกรรมการ: น.พ. เรวัต วิศรุตเวช</p>	<p>-คณะกรรมการสาธารณสุข</p> <p>-คณะกรรมการการท่องเที่ยวและกีฬา</p> <p>-คณะกรรมการการสวัสดิการสังคม</p> <p>-คณะกรรมการกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุและผู้พิการ</p> <p>-คณะกรรมการการคุ้มครองผู้บริโภค</p> <p>-คณะกรรมการการป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติ และสาธารณสุข</p>
<p>ด้านความมั่นคง การมีส่วนร่วมทางการเมือง ศาสนา วัฒนธรรม</p> <p>ประธานคณะกรรมการ: นายชูการ์โน มะทา</p>	<p>-คณะกรรมการกิจการชายแดนไทย</p> <p>-คณะกรรมการความมั่นคงแห่งรัฐ</p> <p>-คณะกรรมการการทหาร</p> <p>-คณะกรรมการการปกครอง</p> <p>-คณะกรรมการการปกครองส่วนท้องถิ่น</p> <p>-คณะกรรมการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม การสื่อสารมวลชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน</p>
<p>ด้านกฎหมาย ยุติธรรม สิทธิมนุษยชน</p> <p>ประธานคณะกรรมการ: นายวัฒนา เซ่งไพเราะ</p>	<p>-คณะกรรมการการกฎหมาย การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน</p> <p>-คณะกรรมการการพัฒนาการเมือง</p> <p>-คณะกรรมการกิจการสภาผู้แทนราษฎร</p> <p>-คณะกรรมการการต่างประเทศ</p> <p>-คณะกรรมการการตำรวจ</p> <p>-คณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ</p>
<p>ด้านการเกษตร พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม การคมนาคมขนส่ง โครงสร้างพื้นฐาน</p> <p>ประธานคณะกรรมการ: ร.ต.อ. ดร. นิติภูมิ นวรรณ์</p>	<p>-คณะกรรมการการเกษตรและสหกรณ์</p> <p>-คณะกรรมการการส่งเสริมราคาผลผลิตเกษตรกรรม</p> <p>-คณะกรรมการการพลังงาน</p> <p>-คณะกรรมการการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</p> <p>-คณะกรรมการการคมนาคม</p> <p>-คณะกรรมการการสื่อสารและโทรคมนาคม</p>
<p>ด้านแรงงาน การศึกษา วิทยาศาสตร์</p> <p>ประธานคณะกรรมการ: ดร. ประจักษ์ ทรัพย์มณี</p>	<p>-คณะกรรมการการแรงงาน</p> <p>-คณะกรรมการการศึกษา</p> <p>-คณะกรรมการการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</p> <p>-คณะกรรมการการอุตสาหกรรม</p> <p>-คณะกรรมการการพาณิชย์และทรัพย์สินทางปัญญา</p>
<p>ด้านเศรษฐกิจมหภาค การพาณิชย์ การเงิน การคลัง</p> <p>ประธานคณะกรรมการ: ดร. ภาวนิดา คุณผลิน</p>	<p>-คณะกรรมการการพัฒนาเศรษฐกิจ</p> <p>-คณะกรรมการการเงิน การคลัง การธนาคารและสถาบันการเงิน</p> <p>-คณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินแห่งชาติ</p>

กลุ่มงาน/ขอบเขต	คณะกรรมการ
	-คณะกรรมการติดตามการบริหารงบประมาณ -คณะกรรมการกิจการองค์กรตามรัฐธรรมนูญ รัฐวิสาหกิจ องค์กรมหาชน และกองทุน -คณะกรรมการการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและยาเสพติด

ครั้งที่ ๔/๒๕๕๔

วันศุกร์ที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๔

เรื่องพิจารณา

การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน : Medical Hub

ประเด็นการพิจารณา

ประเทศไทยได้มีการเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์ การสาธารณสุข และการท่องเที่ยวมาตั้งแต่รัฐบาลประกาศเป็นนโยบาย ในปี ๒๕๔๗ โดยมีเป้าหมายให้ประเทศไทยเป็น Medical Hub of Asia ประกอบด้วย ๓ ส่วนหลัก คือ ด้านการรักษา ด้านการส่งเสริมสุขภาพ (Wellness) และด้านสมุนไพร

โอกาสของประเทศไทยในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

- GDP ของประเทศไทยมีมูลค่าเพิ่มขึ้น เนื่องจากการประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนรวมตัวเป็นตลาดขนาดใหญ่ มีประชากรกว่า ๕๘๐ ล้านคน และผลกระทบจากการลดอัตราภาษีเป็น 0% ในปี ๒๕๕๘ ส่งผลให้ GDP ของประเทศสิงคโปร์เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑.๘๐ สำหรับประเทศไทยเป็นอันดับสองมูลค่า GDP จะเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ ๑.๗๕ รองลงมาเป็น อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย เวียดนาม พม่า ลาว และกัมพูชา ตามลำดับ

- การค้าบริการ มีการตั้งเป้าหมายการเจรจาเปิดเสรีการค้าบริการอย่างชัดเจน เพื่อให้การค้าบริการของอาเซียนเป็นไปอย่างเสรีมากขึ้น และพัฒนาระบบการยอมรับร่วมกัน (Mutual Recognition Arrangements: MRAs) เพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบวิชาชีพในสาขาแพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล รวมทั้งส่งเสริมการลงทุนของอาเซียนไปยังประเทศที่สาม

- เป็นการเพิ่มขีดความสามารถของไทย เมื่อมีการใช้ทรัพยากรการผลิตร่วมกันเป็นพันธมิตรทางธุรกิจร่วมกับอาเซียนอื่น ทำให้เกิดความได้เปรียบเชิงแข่งขันและลดต้นทุนการผลิต โดยระบบโลจิสติกส์ในภูมิภาคสะดวกและถูกลง มีความได้เปรียบทางภาษีนำเข้ากว่าประเทศที่อยู่นอกอาเซียน

- เป็นการดึงดูดการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) ซึ่งน่าจะเพิ่มขึ้นอย่างมาก เนื่องจากการรวมตัวเป็นตลาดขนาดใหญ่ (Economy of scale) มีประชากรกว่า ๕๘๐ ล้านคน GDP มากกว่า ๑.๕ ล้านล้าน USD ลงทุนผลิตในประเทศหนึ่ง สามารถส่งขายได้ทั่วภูมิภาค

สรุปมติการประชุมและข้อเสนอแนะ

- ปรับปรุงกฎหมายที่เป็นอุปสรรค โดยการลด/ยกเลิกข้อจำกัด ในการเดินทางเข้ามาใช้บริการด้านการแพทย์ในประเทศไทย เพื่อให้เอื้อต่อการเข้าถึงได้อย่างสะดวก เช่นการออกวีซ่าด้านสุขภาพแก่นักท่องเที่ยว (Medical Visa) ให้มีระยะเวลา ๖ เดือน และสามารถต่ออายุได้ ๑ ครั้ง โดยการรับรองจากแพทย์ในสถานพยาบาลรับผู้ป่วยไว้ค้างคืน ทั้งภาครัฐและเอกชน
- สนับสนุนการออกใบประกอบโรคศิลปะชั่วคราว (Temporary license) อนุญาตให้สถานพยาบาลและสถานประกอบการภาคเอกชนสามารถนำผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมและประกอบโรคศิลปะจากต่างชาติเข้ามาให้บริการแบบชั่วคราวได้
- ส่งเสริมบริการภาคเอกชนให้รวมตัวกันแบบคลัสเตอร์ ทั้งด้านการรักษาและการส่งเสริมสุขภาพเพื่อรองรับผู้รับบริการชาวต่างชาติตามกลุ่มเป้าหมายของสาขาบริการ ได้แก่ กลุ่มที่เน้นการรักษาด้วยเทคโนโลยีมาตรฐานระดับโลก การรักษาด้วยเซลล์ต้นแบบหรือ Stem Cell เป็นต้น
- การพัฒนาสถาบันการศึกษาทางการแพทย์ให้มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ ติดอันดับ Top ten ของโลกโดยการแข่งขันเคียงกับสถาบันการศึกษาชั้นนำระดับโลก ในอาเซียนและภูมิภาคอื่นของโลก
- สนับสนุนแพทยศาสตร์ศึกษาให้มีการเรียนการสอนแพทย์ประจำบ้านในบางสาขาที่ต้องใช้เทคโนโลยีขั้นสูง ในการใช้โรงพยาบาลในกลุ่มประเทศอาเซียนเป็นแหล่งฝึกอบรมร่วม
- การพัฒนาระบบความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน ส่งเสริมให้มีการลงทุน การแลกเปลี่ยน การใช้ทรัพยากรร่วมกัน
- การพัฒนาระบบการเบิกจ่ายค่าบริการจากการเดินทางที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการรักษาพยาบาลในภูมิภาคอาเซียน ด้วยการทำความตกลงร่วมระหว่างประเทศทั้งกับรัฐบาลและบริษัทประกันสุขภาพในการยอมรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลเป็นรายโรค
- การพัฒนามาตรฐานและความสอดคล้องของผลิตภัณฑ์สุขภาพ เวชภัณฑ์ยา และเวชภัณฑ์มีใช้ยา ในด้านคุณภาพสินค้า การตรวจสอบ การออกใบรับรอง และปรับปรุงกฎเกณฑ์/กฎระเบียบ/ข้อกำหนด สำหรับผลิตภัณฑ์สาขาต่างๆ รวมทั้งพัฒนาการยอมรับมาตรฐานซึ่งกันและกันให้มีความสอดคล้องกันมากยิ่งขึ้น
- การพัฒนามูลค่าเพิ่มของกลุ่มผลิตภัณฑ์สุขภาพในลักษณะห่วงโซ่อุปทาน ตั้งแต่ต้นน้ำและปลายน้ำโดยการใช้ทรัพยากรการผลิตร่วมกันเป็นพันธมิตรทางธุรกิจร่วมกับอาเซียนอื่น
- กำหนดความชัดเจนของประเทศไทย ซึ่งเป็นประเทศผู้นำด้านบริการสปาเพื่อสุขภาพในภูมิภาคอาเซียน ในการขับเคลื่อนกลไกความร่วมมือระหว่างประเทศในภูมิภาคอาเซียน ภายใต้เงื่อนไขหรือข้อตกลงที่ยอมรับร่วมกันได้ เพื่อร่วมสร้าง พัฒนาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์มาตรฐานสปาอาเซียน ให้เป็นจุดขายของบริการที่มีความโดดเด่นของภูมิภาค
- ผลักดันความร่วมมือระหว่างประเทศในอาเซียน โดยกำหนดทำที่ บทบาทในการเจรจาประเทศอื่นหรือกลุ่มคู่ค้าสำคัญ เพื่อกำหนดเป้าหมายการทำตลาดร่วมกัน โดยกำหนดให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในภูมิภาคอาเซียน ในลักษณะวงแหวนแห่งโลกตะวันออก

- พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคม และสิ่งอำนวยความสะดวก โดยคำนึงถึงผู้ด้อยโอกาส และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ในเส้นทางวงแหวนแห่งโลกตะวันออก
- การพัฒนามาตรฐานบุคลากรในสายงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีความเชื่อมโยงและบริหารจัดการอย่างเป็นระบบทั้งสายการศึกษา การจ้างงาน การคุ้มครองแรงงานและการพัฒนาทักษะ
- การจัดงานส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของกลุ่มประเทศอาเซียนในประเทศไทย เพื่อส่งเสริมการตลาดและแพคเกจการท่องเที่ยวในลักษณะวงแหวนแห่งโลกตะวันออกของกลุ่มประเทศอาเซียน ให้มีความสำคัญในเวทีการจัดงานระดับโลกเช่นเดียวกับงาน ITB Berlin
- การพัฒนาศักยภาพและการบริหารจัดการในแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติที่ส่งเสริมการมีสุขภาพที่ดี บนพื้นฐานการสนับสนุนทางด้านวิชาการ เช่น แหล่งน้ำพุร้อนเพื่อรักษาโรคข้ออักเสบ การอาบแดดเพื่อรักษาโรคผิวหนัง เป็นต้น

ครั้งที่ ๕/๒๕๕๔

วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๔

ประธานได้มอบหมาย ประธานอนุกรรมการแต่ละคณะ นำเสนอรายชื่อคณะอนุกรรมการ ประสพการณ์ของอนุกรรมการแต่ละท่าน โดยแต่ละคณะจะมีตัวแทนจากสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จำนวน ๒ คน เข้าร่วมเป็นอนุกรรมการด้วย

ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕

วันศุกร์ที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๕

ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาโครงสร้าง และกรอบการดำเนินงานของคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการคณะต่างๆ ตลอดจน Agenda ในการดำเนินงาน มีข้อสรุป ดังนี้

Agenda ของคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านต่างประเทศของประธานรัฐสภา ได้แก่

๑. เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ AEC โดยการสัมมนาเชิงวิชาการแก่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาด้านเศรษฐกิจไทยสู่ AEC ๒๕๕๘

๒. ขับเคลื่อนกระบวนการดำเนินงานผ่านคณะกรรมการและอนุกรรมการที่เกี่ยวข้องกับ ๓ เสาหลักของ AEC ในด้านเศรษฐกิจ วัฒนธรรม และความมั่นคง

๓. ประสานงานกับสภาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อผลักดันแผน AEC บรรจุในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑

๔. ผลักดันให้มีการจัดทำแผนงาน/โครงการเกี่ยวกับ AEC บรรจุในการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๗ ของกระทรวง กรมต่างๆ

๕. จัดทำข้อมูล องค์ความรู้ นำกราบเรียนประธานรัฐสภาเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการเยือนประเทศต่างๆ ในกลุ่มอาเซียน และประเด็นที่หน่วยงานต่างๆ ควรเตรียมความพร้อมหรือมีการแก้ไข เพื่อเสนอคณะกรรมการ หรืออนุกรรมการ เพื่อดำเนินการต่อไป

สำหรับ ระเบียบวาระการประชุมของคณะกรรมการ มีดังนี้

วาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

วาระที่ ๒ รับรองบันทึกการประชุม

วาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องและเรื่องเพื่อทราบ

๓.๑ กรอบการดำเนินงานของคณะกรรมการ

- แผนการดำเนินงาน
- ขอบเขต/ประเด็นที่จะศึกษา

๓.๒ การดำเนินงานของรัฐสภาเกี่ยวกับงานด้านต่างประเทศ

ผู้ชี้แจง: ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ

วาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

๔.๑ หน่วยงานภายนอกมาชี้แจง

๔.๒ การรายงานผลการดำเนินงานของอนุกรรมการ ๖ คณะ

๔.๓ ประเด็นอื่นๆ ที่จะพิจารณาคราวัดไป

๔.๕ เรื่องอื่นๆ

ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕

วันจันทร์ที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๕

เรื่องพิจารณา

๑. กรอบการดำเนินงานของคณะกรรมการและการเตรียมการดำเนินงานของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ประเด็นการพิจารณา

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้มีการเตรียมการ โดยจัดทำโครงการ Learning Organization สำหรับข้าราชการ โดยมีคณะกรรมการบริหารจัดการความรู้ (Knowledge Management: KM) ของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร (นายจรูญ พันธุ์เปรี๊ยะ รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธาน) และคณะกรรมการเตรียมความพร้อมข้าราชการรัฐสภาสู่ประชาคมอาเซียน (นางสาวสุภาสินี ชมะสุนทร เป็นประธาน) เพื่อเสริมสร้างความรู้แก่ข้าราชการภายในสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

สรุปมติการประชุมและข้อเสนอแนะ

๑. รับทราบการดำเนินงานของรัฐสภาในด้านต่างประเทศ
๒. สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรควรเร่งดำเนินการในการเตรียมความพร้อมแก่ข้าราชการทั้งในด้านความรู้ และทักษะ เพื่อให้รัฐสภามีความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ความคืบหน้าและการดำเนินการในปัจจุบัน

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้มีจัดทำโครงการเพื่อเตรียมความพร้อมแก่ข้าราชการทั้งในด้านความรู้ โดยการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ในงานวันแห่งการเรียนรู้ร่วมกัน (งานวัน LO) และมีการจัดทำโครงการเพื่อเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษแก่ข้าราชการทุกระดับ เริ่มดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

เรื่องเพื่อพิจารณา

๒. เรื่อง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

ประเด็นการพิจารณา

สืบเนื่องจากประธานรัฐสภาสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป. ลาว) ได้พบและเจรจากับประธานรัฐสภาไทย เรื่องที่ประเทศไทยให้การสนับสนุนเกษตรกรลาวในการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ซึ่งขณะนี้เกษตรกรลาว ได้เก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เป็นจำนวนมาก แต่ทางบริษัทผู้ผลิตอาหารสัตว์จากประเทศไทยไม่รับซื้อ ทำให้เกิดความเสียหายประมาณ ๗๕,๐๐๐ ตัน มูลค่าประมาณ ๖๐๐ ล้านบาท ประธานรัฐสภาสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวจึงขอความร่วมมือให้ประธานรัฐสภาไทยช่วยเหลือปัญหาดังกล่าว

ผลการหารือกับกระทรวงพาณิชย์ ได้รับคำตอบว่าการดำเนินการยังติดขัดด้านกฎหมาย โดยคณะกรรมการนโยบายอาหาร ได้มีมติในการจำกัดการนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๓ จากปัญหาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ภายในประเทศ จึงมีการกำหนดเงื่อนไขการนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากต่างประเทศ ในช่วงวันที่ ๑ มีนาคม-๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๔ โดยการนำเข้านอกช่วงเวลาที่กำหนด จะต้องเสียภาษีร้อยละ ๗๓ บวกค่าธรรมเนียม ๑๘๐ บาทต่อตัน ดังนั้น เมื่อเกษตรกรของ สปป.ลาว ไม่สามารถขายข้าวโพดได้ตามเวลา ทำให้ข้าวโพดขึ้นรา มีคุณภาพต่ำ ส่งผลให้บริษัทผู้ผลิตอาหารสัตว์จากประเทศไทยปฏิเสธการรับซื้อ ทั้งนี้ การที่ประเทศไทยจำกัดระยะเวลาการนำเข้าข้าวโพด เนื่องจากช่วงเวลานั้นเป็นช่วงเก็บเกี่ยวข้าวโพดของเกษตรกรไทย การจำกัดการนำเข้าข้าวโพด เพื่อไม่ให้ราคาสินค้าข้าวโพดในประเทศตกต่ำ ดังนั้น หากประเทศไทยมีนโยบายรับซื้อข้าวโพดในช่วงเวลาดังกล่าว ก็ควรจะศึกษาผลกระทบต่อเกษตรกรในประเทศด้วย

สรุปมติการประชุมและข้อเสนอแนะ

๑. มอบหมายให้คณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย ยุติธรรม สิทธิมนุษยชน ศึกษาข้อมูล และระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากประเทศลาว

๒. ให้ประธานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ร่วมพิจารณาศึกษาเรื่องข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และโครงการรับจำนำสินค้าเกษตรกรรม

๓. ให้ฝ่ายเลขานุการฯ ทำหนังสือเชิญเอกอัครราชทูตลาวประจำประเทศไทย ทูตพาณิชย์ไทยประจำ สปป. ลาว และตัวแทนบริษัทผู้ผลิตอาหารสัตว์เข้ามาชี้แจง เพื่อให้ข้อมูลต่อ คณะกรรมการฯ

ครั้งที่ ๓/๒๕๕๕

วันศุกร์ที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

เรื่องพิจารณา

การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน : ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

ประเด็นการพิจารณา

สืบเนื่องจากประธานรัฐสภาของ สปป. ลาว ได้ประสานความร่วมมือมายังประธานรัฐสภาไทย ในกรณีที่ประเทศไทยได้ให้การสนับสนุนเกษตรกรลาวในการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ แต่เมื่อมีผลผลิตแล้ว ทางประเทศไทยไม่ได้รับซื้อ ซึ่งเกิดผลเสียหลายอย่างมากต่อเกษตรกรลาว ซึ่งกรณีดังกล่าว เริ่มจากการที่คณะกรรมการนโยบายอาหาร มีมติในการจำกัดการนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๓ จากปัญหาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ภายในประเทศ จึงมีการกำหนดเงื่อนไขการนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากต่างประเทศ ในช่วงวันที่ ๑ มีนาคม-๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๔ ต่อมาสำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ เวียงจันทน์ ได้รายงานมายังกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ การจำกัดระยะเวลาการนำเข้าข้าวโพด ได้ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรลาวจำนวนมาก โดยขอให้แก้ไขฝ่ายไทยมีออกมาตรการเพื่อบรรเทาปัญหาดังกล่าว (การนำเข้านอกช่วงเวลาที่กำหนด จะต้องเสียภาษีร้อยละ ๗๓ บวกค่าธรรมเนียม ๑๘๐ บาทต่อตัน) โดย นายอลงกรณ์ พลบุตร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในขณะนั้น ได้เดินทางไป สปป. ลาว และมีการหารือเพื่อหาทางออกร่วมกัน ตั้งแต่ต้นปี ๒๕๕๔ โดยการดำเนินการเตรียมการกว่าจะแล้วเสร็จ ได้เกินระยะเวลาตามที่กำหนดไว้ในมาตรการ คือ เดือนมีนาคม โดยในปี ๒๕๕๕ ทางกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เห็นควรว่าควรมีการออกมาตรการรองรับปัญหาที่จะเกิดขึ้น โดยเสนอให้มาตรการต่อคณะกรรมการนโยบายอาหาร ๒ ทางเลือก ทางเลือกที่ ๑ คือขยายช่วงเวลาการนำเข้า เป็น ๑ กุมภาพันธ์ - ๓๐ มิถุนายน หรือ ๑ กุมภาพันธ์-๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เพื่อให้ สปป. ลาวสามารถนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ได้เร็วขึ้น โดยใช้เป็นมาตรการชั่วคราวในระหว่างที่ยังไม่มีการดำเนินโครงการ Contract farming ทางเลือกที่ ๒ คือยกเลิกมาตรการกำหนดช่วงเวลาการนำเข้า เพื่อให้สอดคล้องกับข้อผูกพันภายใต้อาเซียน ที่ได้หยุดโครงการไป ตั้งแต่ปี ๒๕๕๒ ซึ่งขณะนี้กรมการค้าต่างประเทศได้มีความพยายามจะนำ Contact farming มาใช้อีกครั้งหนึ่งในปี ๒๕๕๕ ขณะนี้อยู่ในช่วงของการเตรียมการเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีอนุมัติต่อไป

สรุปมติการประชุมและข้อเสนอแนะ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่า ประเด็นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ยังมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และยังมีข้อมูลที่ต้องศึกษาเพิ่มเติมจากหน่วยงานต่างๆ จึงเห็นควรให้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ข้อมูลในการประชุมคราวต่อไป

ครั้งที่ ๔/๒๕๕๕

วันศุกร์ที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

เรื่องพิจารณา

การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน : ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

ประเด็นการพิจารณา

ประธานกรรมการ ได้แจ้งว่า เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ได้เข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และได้นำเสนอปัญหาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ซึ่งทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้ตอบรับว่าการกำหนดค่าการนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ๒๐๐,๐๐๐ ตัน สามารถดำเนินการได้ทันที โดยรับจะเร่งนำเรื่องเข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อความเห็นชอบ

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ชี้แจงว่า มาตรการกำหนดระยะเวลานำเข้าข้าวโพดช่วงระหว่าง ๑ มีนาคม- ๓๑ กรกฎาคม ของคณะกรรมการนโยบายอาหาร นับว่าผิดเงื่อนไขความตกลง ATIGA และ non-tariff barrier ที่ต้องไม่มีโควตาการนำเข้า ยกเว้นการนำเข้า โดยองค์การคลังสินค้า (อคส.) ที่สามารถนำเข้าได้โดยไม่จำกัดระยะเวลา แต่ต้องระงับไม่ให้ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรไทยด้วย โดยในวันที่ ๒๓-๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ จะมีการประชุมร่วมกันระหว่างรัฐมนตรีไทยและรัฐมนตรีลาวซึ่งคาดว่าจะมีการพูดถึงประเด็นเหล่านี้ด้วย ทั้งนี้ หากไม่มีการกำหนดระยะเวลาการนำเข้า ก็จะช่วยผ่อนคลายปัญหาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลงได้ ซึ่งแม้ อคส. จะสามารถนำเข้าได้ตลอดทั้งปี และไม่กำหนดโควตา แต่จำเป็นต้องหาภาคเอกชนรับซื้อ เพื่อรองรับการนำเข้า ซึ่งหากมีผู้รับซื้อแล้ว การให้ อคส. นำเข้าก็น่าจะเป็นทางออกที่ดีได้ในระดับหนึ่ง โดยเฉพาะในช่วงเวลาปัจจุบัน ที่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของ สปป. ลาว กำลังจะออกสู่ตลาด แต่อย่างไรก็ตามควรให้ความสำคัญกับการสำรวจปริมาณความต้องการ และปริมาณการผลิตภายในประเทศเพื่อบรรเทาปัญหาที่จะเกิดขึ้นต่อเกษตรกรในประเทศด้วย

สรุปมติการประชุมและข้อเสนอแนะ

ที่ประชุมสรุปแนวทางแก้ไขปัญหาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ของ สปป. ลาว ๓ แนวทาง ดังนี้

๑. ให้ อคส. เป็นผู้นำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ซึ่งสามารถดำเนินการได้ทันที เนื่องจาก การนำเข้าโดย อคส. ไม่ถูกกำหนดระยะเวลา หรือสามารถนำเข้าได้ตลอดปี

๒. กระทรวงพาณิชย์ ควรดำเนินโครงการการลงทุนเกษตรแบบมีสัญญา กับประเทศเพื่อนบ้าน (Contract Farming) ในปี ๒๕๕๕ โดยอยู่ระหว่างเสนอคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ในปริมาณการนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ ตัน

๓. ควรสนับสนุนให้ภาคเอกชนลงทุนตั้งไซโล ในเมืองแก่นท้าว เมืองปากลาย แขวงไชยบุรี ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มากและประสบปัญหาภาค

ความคืบหน้าและการดำเนินการในปัจจุบัน

คณะกรรมการนโยบายอาหาร ได้มีการแก้ไขระเบียบ โดยให้ อคส. เป็นผู้นำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ จาก สปป.ลาว โดยไม่จำกัดระยะเวลา

ครั้งที่ ๕/๒๕๕๕

วันศุกร์ที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

เรื่องพิจารณา

การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน : Single Window

ประเด็นการพิจารณา

กรมศุลกากร ได้ชี้แจงเกี่ยวกับ National Single Window ในการใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการนำเข้า-ส่งออก ที่เริ่มมาตั้งแต่ปี ๒๕๔๐ ต่อมาในปี ๒๕๕๐ กรมศุลกากรได้นำระบบ e-custom มาใช้ โดยกำหนดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องให้บริการผ่านระบบที่ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงบริการภายใต้หน้าต่างเดียว โดยมีการตั้งคณะกรรมการกำกับการพัฒนา Single Window และมีการลงนาม MOU ร่วมกัน กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นับจนถึงปัจจุบันรวม ๓๗ หน่วยงาน เช่น กรมการค้าต่างประเทศ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมการค้าภายใน กรมการขนส่งทางบก กรมการbinพลเรือน กรมสรรพสามิต กรมสรรพากร กรมส่งเสริมการส่งออก กรมเจ้าท่า การท่าเรือแห่งประเทศไทย บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัด กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมอุตสาหกรรมทหาร การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สำนักอ้อยและน้ำตาล สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เป็นต้น ซึ่งปัจจุบันกรมศุลกากรได้ดำเนินการจัดตั้งระบบอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียว (NSW) โดยกรมศุลกากรเป็นเจ้าภาพหลักในการบูรณาการ เพื่ออำนวยความสะดวกในการนำเข้า-ส่งออกและโลจิสติกส์ มีการเชื่อมโยงข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ใบรับรอง ใบอนุญาต ข้อมูลการอนุญาตยกเว้นภาษี เป็นต้น เพื่อพัฒนาไปสู่ ASEAN Single Window (ASW) ในปี ๒๐๑๕ ซึ่งเป็นการเชื่อมโยงข้อมูลด้านศุลกากรระหว่างสมาชิกในกลุ่มประชาคมอาเซียน อันเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน นอกจากนี้กรมศุลกากรยังมีการเชื่อมโยงข้อมูลศุลกากรของประเทศไทยกับประเทศต่างๆ ตามมาตรฐานศุลกากรโลก เพื่อให้สอดคล้องกับอนุสัญญาเกียวโต ที่ประเทศไทยจะดำเนินการภาคยานุวัตร

ในส่วนของการดำเนินงาน คณะกรรมการพัฒนาระบบบริหารจัดการขนส่งสินค้าและบริการของประเทศ (กบส.) จะเป็นกลไกขับเคลื่อนระดับนโยบาย และแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเชื่อมโยงข้อมูลแบบบูรณาการนำเข้าส่งออก และโลจิสติกส์ เพื่อทำแผนบูรณาการระบบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาปรับปรุงกฎหมายที่เป็นอุปสรรคในการดำเนินงาน โดยคาดว่าจะนำเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ภายในปี ๒๕๕๕

สรุปมติการประชุมและข้อเสนอแนะ

ที่ประชุมมอบหมายให้กรมศุลกากรศึกษาประเด็นกฎหมายที่ควรปรับปรุง แก้ไข เพื่อลดอุปสรรคในการดำเนินงาน โดยขอให้ประสานงานมายังอนุกรรมการด้านกฎหมาย ยุติธรรม สิทธิมนุษยชน เพื่อร่วมมือกันในการผลักดันกฎหมายที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของกรมศุลกากร

ครั้งที่ ๖/๒๕๕๕

วันจันทร์ที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

เรื่องพิจารณา

การปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย หรือจัดทำแผนงานรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ประเด็นการพิจารณา

สืบเนื่องจากกระทรวงพาณิชย์ได้มีหนังสือถึงส่วนราชการต่างๆ เรื่อง ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยที่ทางกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศได้สอบถามไปยังหน่วยงานด้านเศรษฐกิจ การพาณิชย์ เกี่ยวกับความต้องการปรับปรุง แก้ไขกฎหมายของหน่วยงานต่างๆ ๔๑ หน่วยงาน พบว่า หน่วยงานที่ตอบหนังสือกลับมา มีเพียง ๑๒ หน่วยงานที่อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุง แก้ไขกฎหมายรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ขณะที่อีก ๒๒ หน่วยงาน อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูล สะท้อนให้เห็นถึงความไม่ตื่นตัวของหน่วยงานภาครัฐ ในการแก้ไข ปรับปรุงกฎหมายรองรับการเข้าเป็นประชาคมอาเซียน

ทั้งนี้ ประธานกรรมการ ขอให้ ประธานอนุกรรมการฯ ทุกคน ดำเนินการทบทวนว่ามีหน่วยงานใดบ้างที่จำเป็นต้องปรับปรุง แก้ไขกฎหมาย หรือจัดทำแผนงานรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เนื่องจากกระบวนการตรากฎหมายใช้ระยะเวลาในการพิจารณานาน ซึ่งหากไม่มีการเตรียมความพร้อมล่วงหน้า อาจทำให้มีกฎหมายที่เข้าสู่การพิจารณาในช่วงเวลาเดียวกัน พร้อมๆ กัน หลายฉบับ โดยทางสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ก็ยังไม่ได้เตรียมแผนรองรับเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งในการประชุมครั้งต่อไป ขอให้ฝ่ายเลขานุการมีหนังสือเชิญเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อเสนอให้นำเรื่องประชาคมอาเซียนจัดทำเป็นวาระแห่งชาติ เพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรมต่อไป

สรุปมติการประชุมและข้อเสนอแนะ

๑. ประธานอนุกรรมการฯ ทุกคนจะกลับไปทบทวนว่าหน่วยงานใดบ้างที่ต้องทบทวนกฎหมาย หรือจัดทำแผนงานรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เพื่อนำไปสู่การปรับปรุง แก้ไขกฎหมายรองรับ

๒. ที่ประชุม ได้มีข้อเสนอแนะ ในการตั้งคณะกรรมการวิสามัญเพื่อพิจารณาศึกษา เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน (AEC) เพื่อให้มีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินการพิจารณา และให้ข้อเสนอแนะการดำเนินงานแก่หน่วยงานต่างๆ ในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน เพื่อให้มีการดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม

ครั้งที่ ๗/๒๕๕๕

วันศุกร์ที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๕

เรื่องพิจารณา

การเตรียมสัมมนา “รัฐสภากับการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน”

ประเด็นการพิจารณา

ที่ประชุมได้พิจารณาเพื่อเตรียมการสัมมนา “รัฐสภากับการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” โดยจะกราบเรียนเชิญประธานรัฐสภา (นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์) เป็นประธานในพิธีเปิดสัมมนาและบรรยายพิเศษ เรื่อง “รัฐสภากับการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน” และปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “รัฐบาลกับการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน” โดย นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรี จากนั้น จะเป็นการเสวนาพิเศษ เรื่อง “โอกาสและอุปสรรคของประเทศไทยสู่ประชาคมอาเซียน ปี ๒๕๕๘” โดยผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย นายโอกาส เตพลกุล ประธานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นางศรีรัตน์ รัษฐปานะ อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ และนายอรรถยุทธ ศรีสมุทร อธิบดีกรมอาเซียน

สรุปมติการประชุมและข้อเสนอแนะ

ฝ่ายเลขานุการเตรียมการจัดสัมมนา ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และจัดทำหนังสือเชิญวิทยากร

ความคืบหน้าและการดำเนินการในปัจจุบัน

คณะกรรมการได้มีการจัดสัมมนา เรื่อง “รัฐสภากับการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” และคณะอนุกรรมการฯ ได้มีการจัดสัมมนา จำนวน ๔ ครั้ง

๑. การสัมมนา เรื่อง รัฐสภากับการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน โดย คณะอนุกรรมการด้านความมั่นคง การมีส่วนร่วมทางการเมือง ฯ

๒. การเสวนาเรื่องการเตรียมความพร้อมของไทยในด้านการศึกษาระดับมัธยม เพื่อเข้าสู่ AEC ๒๕๕๘ โดยคณะอนุกรรมการด้านแรงงาน การศึกษา และวิทยาศาสตร์

๓. การสัมมนาหน่วยงานไทยในการบูรณาการและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนด้านการสาธารณสุข การท่องเที่ยวและกีฬา โดย คณะอนุกรรมการด้านการสาธารณสุข การท่องเที่ยว การกีฬาและคุณภาพชีวิต

๔. การสัมมนาเรื่อง“การเตรียมความพร้อมด้านกฎหมาย เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AC)” คณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย ยุติธรรม สิทธิมนุษยชน

ครั้งที่ ๘/๒๕๕๕

วันอังคารที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕

เรื่องพิจารณา

การจัดทำแผนงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการฯ

ประเด็นการพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณา โครงการเตรียมความพร้อมของรัฐสภาสู่ประชาคมอาเซียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยหน่วยงานรับผิดชอบคือ คณะกรรมการที่ปรึกษาด้านต่างประเทศของประธานรัฐสภา ร่วมกับสำนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และสำนักองค์การรัฐสภาระหว่างประเทศ วัตถุประสงค์

๑. เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของประธานรัฐสภา ด้านต่างประเทศโดยเฉพาะในส่วนที่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับประเทศในกลุ่มอาเซียน และการเข้าเป็นประชาคมอาเซียน

๒. เพื่อให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา และบุคลากรของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เกิดความตระหนักถึงความสำคัญของการเข้าเป็นประชาคมอาเซียน

๓. เพื่อให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา และบุคลากรของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทน มีความพร้อม และมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางการพัฒนาองค์กรและหน่วยงานเพื่อเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนอย่างรู้เท่าทัน

สรุปมติการประชุมและข้อเสนอแนะ

เสนอโครงการตามลำดับชั้นเพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

ความคืบหน้าและการดำเนินการในปัจจุบัน

สำนักงานงบประมาณเห็นชอบ โครงการเตรียมความพร้อมของรัฐสภาสู่ประชาคมอาเซียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยหน่วยงานรับผิดชอบคือ คณะกรรมการที่ปรึกษาด้าน

ต่างประเทศของประธานรัฐสภา ร่วมกับสำนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และสำนักองค์การรัฐสภา
ระหว่างประเทศ ประกอบด้วย ๕ กิจกรรมหลัก ได้แก่

- กิจกรรมที่ ๑ การจัดสัมมนาเตรียมความพร้อมของรัฐสภาสู่ประชาคมอาเซียน
 - กิจกรรมที่ ๒ การสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ของคณะอนุกรรมการ
 - กิจกรรมที่ ๓ การศึกษาดูงานภายในประเทศ จำนวน ๔ ครั้งต่อปี
 - กิจกรรมที่ ๔ การศึกษาดูงานต่างประเทศภายใต้กรอบอาเซียน
 - กิจกรรมที่ ๕ การเข้าร่วมสัมมนาระดับประเทศเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
- รวมงบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น ๗,๔๐๐,๐๐๐ บาท

ครั้งที่ ๗/๒๕๕๕

วันศุกร์ที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๕

เรื่องพิจารณา

แผนงาน/โครงการ เพื่อเตรียมความพร้อมของรัฐสภา

ประเด็นการพิจารณา

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความรู้
ของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เพื่อบริหารจัดการความรู้ของข้าราชการสำนักงาน
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านนิติบัญญัติของสมาชิกสภา และ
จากการที่ประเทศไทยจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ส่งผลให้มีกฎหมายที่ต้องอนุวัติการจำนวนมาก
คณะกรรมการบริหารจัดการความรู้ ฯ จึงเห็นควรที่จะแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเตรียมความพร้อม
ข้าราชการสู่ประชาคมอาเซียน โดยมีนางสาวสุภาสินี ชมะสุนทร เป็นประธานอนุกรรมการ และได้
แต่งตั้งคณะทำงาน ๒ คณะ คือ คณะทำงานศึกษาค้นคว้า ประมวล และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ความเกี่ยวข้องของประชาคมอาเซียนกับรัฐสภา โดยมีนางสายทิพย์ เชาวลิตถวิล เป็นประธาน และ
คณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาองค์ความรู้และวางระบบการนำองค์ความรู้เรื่องประชาคมอาเซียนใน
บริบทของรัฐสภาสู่การปฏิบัติ โดยมี นายอนุกุล สัญญิตีเสรี เป็นประธาน มีอำนาจหน้าที่ในการบริหาร
จัดการองค์ความรู้ด้านประชาคมอาเซียนแก่บุคลากรในสำนักงานฯ

ความคืบหน้าและการดำเนินการในปัจจุบัน

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้มีจัดทำโครงการเพื่อเตรียมความพร้อมแก่
ข้าราชการทั้งในด้านความรู้ โดยการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ในงานวันแห่ง
การเรียนรู้ร่วมกัน (งานวัน LO) และมีการจัดทำโครงการเพื่อเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษ
แก่ข้าราชการทุกระดับ เริ่มดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

เรื่องพิจารณา

วาระแห่งชาติ: การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ประเด็นการพิจารณา

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชี้แจงว่า เนื้อหาแกนหลักของประชาคมอาเซียน อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงต่างประเทศ ส่งผลให้แผนการดำเนินงานที่สภาพัฒน์จัดทำไม่ได้ระบุเรื่องการขับเคลื่อนประชาคมอาเซียน มีเพียงการระบุกรอบแนวทางไว้กว้างๆ ปรากฏในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยสภาพัฒน์เป็นเพียงหน่วยงานสนับสนุนเท่านั้น โดยการขับเคลื่อนประชาคมอาเซียนมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมากมาย ในการบูรณาการแผนงานที่มีอยู่มากกว่าการจัดทำแผนหรือยุทธศาสตร์ขึ้นมาใหม่ ซึ่งทางกระทรวงการต่างประเทศจะมีรายละเอียดการดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆ ที่แต่ละหน่วยงานจะมีความคืบหน้าในการดำเนินงานแตกต่างกัน ทั้งนี้ หากนายกรัฐมนตรี หรือรองนายกรัฐมนตรี มากำกับดูแลการดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆ หรือมอบหมายสภาพัฒน์ให้เป็นแกนหลักดำเนินการ ก็จะมีการกำหนดแนวทางการดำเนินการของหน่วยงานต่างๆ ต่อไป

สรุปมติการประชุมและข้อเสนอแนะ

คณะกรรมการฯ มอบหมายฝ่ายเลขานุการเชิญผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กรมอาเซียน และกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เข้าร่วมประชุมหารือกับคณะกรรมการอีกครั้งหนึ่ง โดยขอให้หน่วยงานรวบรวมแผนงาน/โครงการ และแนวทางการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เพื่อนำมารายงานครั้งต่อไปด้วย

ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๕

วันศุกร์ที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๕

เรื่องพิจารณา

วาระแห่งชาติ: การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ประเด็นการพิจารณา

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชี้แจงว่า ทางสภาพัฒน์ได้กลับไปทบทวนแล้ว เห็นด้วยที่จะจัดทำแผนยุทธศาสตร์ระดับชาติ ที่มีนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานกรรมการ ประกอบด้วยคณะกรรมการเป็นผู้บริหารระดับสูงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับประชาคมอาเซียน ซึ่งในประเด็นนี้เคยมีแนวคิดจะดำเนินการแต่งตั้งกรรมการเพื่อดำเนินการ แต่ผู้รับผิดชอบเห็นว่าอาจมีความซ้ำซ้อนกับหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบในเสาหลักแต่

ลดด้านอยู่แล้ว อย่างไรก็ตาม หากมีการพิจารณาร่วมกันแล้ว เห็นว่ามีความจำเป็น ทางสภาพัฒน์ก็พร้อมจะดำเนินการ

สรุปมติการประชุมและข้อเสนอแนะ

๑. มอบหมายให้สภาพัฒน์เสนอโครงสร้างคณะกรรมการ กำหนดอำนาจหน้าที่ ตลอดจนกรอบแผน/ยุทธศาสตร์ชาติด้านประชาคมอาเซียน

๒. ขอให้กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กรมอาเซียน และสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จัดทำรายงานข้อเสนอแนะมายังคณะกรรมการฯ เกี่ยวกับความจำเป็นในการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านประชาคมอาเซียน และให้เสนอรายงานดังกล่าวมายังคณะกรรมการ

ความคืบหน้าและการดำเนินการในปัจจุบัน

เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕ นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อบูรณาการแผนปฏิบัติการในภาพรวมจัดทำเป็นแผนแม่บทสืบเนื่องมาจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๕ เห็นชอบตามที่นายกรัฐมนตรีเสนอให้กระทรวง ส่วนราชการ และหน่วยงานของรัฐ ทบทวนและปรับปรุงแผนปฏิบัติการให้สอดคล้องกับการเตรียมความพร้อมเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปี ๒๕๕๘ โดยให้ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นเจ้าภาพในการบูรณาการแผนปฏิบัติการในภาพรวมจัดทำเป็นแผนแม่บทต่อไป

ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๕

วันศุกร์ที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๕

เรื่องพิจารณา

การจัดทำข้อตกลงการยอมรับร่วม (Mutual Recognition Arrangements: MRA) สาขาบริการท่องเที่ยว

ประเด็นการพิจารณา

สถาบันพัฒนาบุคลากรการท่องเที่ยว ชี้แจงว่า ข้อตกลงการยอมรับร่วม (MRA) สาขาบริการท่องเที่ยว เป็นข้อตกลงการยอมรับร่วมระหว่างประเทศไทยกับประเทศในกลุ่มอาเซียนในการเคลื่อนย้ายแรงงานระหว่างกัน ซึ่งทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้เสนอร่างข้อตกลงการยอมรับร่วม ฯ (MRA) ในประเด็นดังกล่าวเข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรี ตั้งแต่ปี ๒๕๕๔ ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบกับร่างข้อตกลง ฯ ดังกล่าว และได้ส่งมายังรัฐสภา ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๙๐ ที่บัญญัติให้การทำหนังสือสัญญา กรอบเจรจา ข้อตกลงต่างๆ ต้องได้รับความเห็นชอบของรัฐสภา แต่ในช่วงนั้นได้มีเหตุการณ์ยุบสภาจึงทำให้ร่างข้อตกลงฯ ดังกล่าวตกไป ซึ่งขณะนี้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้เสนอร่างข้อตกลงฯ ดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาอีกครั้งหนึ่ง

ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบ ก่อนเข้านำเสนอเข้าสู่การพิจารณาของ คณะรัฐมนตรีต่อไป โดยในการประชุมร่วมกัน ที่กรุงเทพมหานคร ได้มีการหยิบยกประเด็นที่มีเพียง ประเทศไทยประเทศเดียวที่ยังไม่ได้ลงนามในข้อตกลงฯ จึงขอให้ทางประเทศไทยเร่งดำเนินการให้ เรียบร้อยภายในตุลาคม ๒๕๕๕ ซึ่งทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จะเร่งรัดการดำเนินการต่อไป โดยสาเหตุที่เกิดความล่าช้า เกิดจากการที่บุคลากรภายในประเทศยังมีปัญหาการพัฒนาทักษะด้าน ภาษาทั้งภาษาอังกฤษ และภาษาบาฮาซา โดยภาคเอกชนให้ข้อสังเกตว่าหากมีการลงนามในร่าง ข้อตกลงฯ แล้ว ประเทศไทยอาจมีความเสียเปรียบใน ๓๒ ตำแหน่งงาน จากการขาดความพร้อมด้าน ภาษา จึงมีการประชุมทบทวนร่วมกันหลายครั้ง จนทำให้เกิดความล่าช้า

ทั้งนี้ แนวทางการพัฒนาฝีมือแรงงานด้านการท่องเที่ยว เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ ประชาคมอาเซียน แบ่งกลุ่มบุคลากรเพื่อเข้ารับการพัฒนา ออกเป็น ๒ กลุ่ม ได้แก่

๑. กลุ่มบุคลากรวิชาชีพ ๗ วิชาชีพ ได้แก่ แพทย์ ทันตแพทย์ วิศวกร สถาปนิก พยาบาล นักสำรวจ นักบัญชี ที่สามารถเคลื่อนย้ายแรงงานได้ ภายใต้กฎ กติการะหว่างประเทศ โดย กรมพัฒนาฝีมือแรงงานเห็นว่า ควรมีการพัฒนาทักษะเพิ่มเติมด้านการใช้เทคโนโลยี ควบคู่กับการให้ ข้อมูลเกี่ยวกับวัฒนธรรม ประเพณี กฎระเบียบ สภาพภูมิประเทศ และภาษาท้องถิ่นของประเทศนั้นๆ

๒. กลุ่มบุคลากรท่องเที่ยว ๓๒ ตำแหน่ง เป็นกลุ่มวิชาชีพที่ปรากฏตามร่างข้อ ตกลงฯ ซึ่งปัจจุบันกรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้จัดทำกรอบสมรรถนะร่วมของบุคลากรวิชาชีพด้าน ท่องเที่ยว จำนวน ๓๒ ตำแหน่งงานแล้ว โดยแบ่งกรอบสมรรถนะร่วมเป็น ๓ ส่วนคือ สมรรถนะหลัก สมรรถนะทั่วไป และสมรรถนะตามหน้าที่ มีเป้าหมายพัฒนาใน ๕ กลุ่มอาชีพ ได้แก่ กลุ่มพนักงาน บริการอาหารเครื่องดื่ม กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มพนักงานต้อนรับส่วนหน้า กลุ่มผลิตอาหาร และกลุ่มธุรกิจ การท่องเที่ยว โดยมีการพัฒนาสมรรถนะ และให้ความรู้เกี่ยวกับภาษาท้องถิ่น กฎระเบียบ ประเพณี และธรรมเนียมปฏิบัติของประเทศต่างๆ ควบคู่กับการพัฒนาทักษะเสริมแก่บุคลากร

สรุปมติการประชุมและข้อเสนอแนะ

ประชุมมีมติมอบหมายประธานอนุกรรมการด้านแรงงานฯ และประธานอนุกรรมการ ด้านสาธารณสุข ร่วมกันศึกษาหาแนวทางการบูรณาการการหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรท่องเที่ยว ร่วมกัน โดยเชิญผู้แทนกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และสถาบันการ ศึกษาที่มีหลักสูตรการท่องเที่ยวมาให้ข้อมูล เพื่อพิจารณาดำเนินการร่วมกัน

ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๕

วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๕

เรื่องพิจารณา

การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน: กรณีการพัฒนาเมืองทวาย

ประเด็นการพิจารณา

กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทวาย ดีเวลอปเมนต์ จำกัด ซึ่งแจ้งเกี่ยวกับโครงการพัฒนาเมืองทวาย (Dawei Development Project) เริ่มต้นจากรัฐบาล นายสมัคร สุนทรเวช นายกรัฐมนตรี ได้ลงนามใน MOU ร่วมกับรัฐบาลเมียนมาร์ เพื่อพัฒนาเมืองทวายเพื่อสร้างเป็นศูนย์กลางการลงทุน (Investment Hub) บนพื้นที่ ๒๕๐ ตารางกิโลเมตร ตั้งแต่ ปี ค.ศ. ๒๐๐๘ โดย บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวลล็อปเมนต์ มีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ ๗๕ และบริษัทเอกชนของพม่า ร้อยละ ๒๕ ซึ่งโครงการพัฒนาเมืองทวาย อยู่ในโครงการเส้นทางเศรษฐกิจในกรอบความร่วมมืออนุภูมิภาคแม่น้ำโขง (Greater Mekong Sub-region: GMS) ทั้งเศรษฐกิจแนวตะวันออก-ตะวันตก (East-West Economic Corridor: EWEC ระหว่างเมืองดานัง เวียดนาม-เมืองมะละแหม่ง พม่า) และเศรษฐกิจแนวใต้ (Southern Economic Corridor: SEC ระหว่างนครโฮจิมินห์ เวียดนาม-เมืองทวาย พม่า) รวมทั้งยังสามารถเชื่อมโยงกับเส้นทางเศรษฐกิจแนวเหนือ-ใต้ (North-South Economic Corridor: NSEC ระหว่างนครคุนหมิง จีนตอนใต้-กรุงเทพฯ) ด้วย

โครงการพัฒนาเมืองทวาย แบ่งพื้นที่พัฒนาเป็นระยะ (Phase) โดย Phase ที่ ๑ จะแล้วเสร็จในปี ๒๐๑๕ ที่ผู้ประกอบการจะเข้ามาดำเนินการในพื้นที่ได้ โดยโครงการนี้จะพัฒนาต่อเนื่องเป็นระยะ จัดเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ (Dawei Special Economic Zone) หรือ DSEZ แล้ว ส่งผลให้เป็นที่ส่วนราชการแบบเบ็ดเสร็จ (One-Stop Service) เพื่อลดขั้นตอนการดำเนินงานให้เกิดความคล่องตัวมากที่สุด รวมทั้งการให้สิทธิประโยชน์ต่างๆ รวมทั้งมาตรการด้านภาษี เพื่อจูงใจนักลงทุน

ปัจจุบันการดำเนินการตามโครงการ พบว่า มีปัญหาการประท้วงหรือความไม่เข้าใจในพื้นที่อยู่บ้าง ซึ่งทางบริษัทก็สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาต่างๆ ไปได้ สำหรับการเดินทาง จากกรุงเทพฯ-บางใหญ่-กาญจนบุรี-พุน้ำร้อน ไปยังเมืองทวาย ระยะทางประมาณ ๓๐๐ กิโลเมตร จากเขตชายแดนไทยถึงเมืองทวาย ประมาณ ๑๕๐ กิโลเมตร ปัจจุบันกำลังพัฒนาเป็นถนน ๔-๘ ช่องทาง เพื่อขนส่งคนและอุปกรณ์ในการทำงาน ใช้ระยะเวลาเดินทางจากกรุงเทพฯ ประมาณ ๖-๗ ชั่วโมง

ความเห็นต่อการพัฒนาบทบาทของรัฐบาลไทยเห็นว่าควรมีการเตรียมการในด้าน

๑. ด้านกายภาพ (Physical) ควรมีการเตรียมเส้นทางคมนาคม โลจิสติกส์เชื่อมต่อ ไทย-พม่ารองรับการเติบโตของระบบโลจิสติกส์

๒. ด้านสถาบัน (Institutional) ควรมีการเตรียมการสร้างสถาบันการศึกษารองรับ นักศึกษาต่างชาติ โดยเฉพาะพม่า ลาว กัมพูชา

๓. ด้านการเงิน การลงทุน (Finance) ธนาคารพาณิชย์ของไทยควรเปิดตลาดในพื้นที่ให้มากขึ้นรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ

๔. ด้านห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) เชื่อมโยงของภาคเอกชนในธุรกิจ อุตสาหกรรมต่างๆ

สรุปมติการประชุมและข้อเสนอแนะ

คณะกรรมการฯ ศึกษาความเป็นไปได้ในการศึกษาดูงาน ที่เมืองทวาย เพื่อรวบรวม ปัญหา อุปสรรคต่างๆ เพื่อนำมาพิจารณาหาทางออกที่เหมาะสมต่อไป

ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๕

วันศุกร์ที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๕

เรื่องพิจารณา

การปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ประเด็นการพิจารณา

สืบเนื่องจากการเตรียมการเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในส่วนของการปรับปรุงกฎหมาย พบว่ากระบวนการนิติบัญญัติของไทยยังมีความล่าช้า โดยเฉพาะใช้ระยะเวลาในการดำเนินการถึง ๘๐๐ วัน ดังนั้น ในการประชุมครั้งนี้ จึงได้เชิญผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เข้าชี้แจงในครั้งนี เพื่อให้ทางสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา จะได้ทบทวนกฎหมายที่มีความจำเป็นต้องแก้ไข และประสานงานร่วมกับสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี และรัฐสภา เพื่อร่วมกันจัดทำแผนพัฒนากฎหมาย เพื่อเร่งการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่จำเป็นต่อไป

สรุปมติการประชุมและข้อเสนอแนะ

ขอให้ผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทำบันทึกนำกราบเรียนประธานรัฐสภาว่า จากการศึกษาที่หน่วยงาน เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านต่างประเทศของประธานรัฐสภา เพื่อหารือแนวทางพิจารณาปรับปรุง แก้ไขกฎหมายที่เห็นว่าจำเป็นต้องดำเนินการเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนนั้น ทางหน่วยงานมีแผนการเตรียมการรองรับเพื่อปรับปรุงแก้ไขกฎหมายอย่างไร และเห็นว่า มีกฎหมายใดบ้างที่ต้องปรับปรุงแก้ไข รวมทั้งปัญหา อุปสรรคในการดำเนินการ เพื่อจะได้มีหนังสือนำกราบเรียนนายกรัฐมนตรีเพื่อให้ทราบถึงความจำเป็นในการเร่งรัดการตรากฎหมายที่จำเป็นและนำเข้าสู่การประชุมของคณะรัฐมนตรี เพื่อให้มีมติคณะรัฐมนตรีในการเร่งรัดหน่วยงานต่างๆ ปรับปรุง แก้ไขกฎหมายที่จำเป็นต่อไป

ครั้งที่ ๑๔-๑๖/๒๕๕๕

วันศุกร์ที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕/วันศุกร์ที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕/ วันศุกร์ที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๕

เรื่องพิจารณา

โครงการของคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านต่างประเทศฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

ประเด็นการพิจารณา

สืบเนื่องจากคณะอนุกรรมการได้จัดทำโครงการเสนอต่อคณะกรรมการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอให้ประธานอนุกรรมการหรือผู้แทนเสนอโครงการต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาร่วมกัน

สรุปมติการประชุมและข้อเสนอแนะ

ที่ประชุมคณะกรรมการฯ เห็นชอบ โดยมอบหมายคณะอนุกรรมการแต่ละคณะ ปรับปรุงโครงการให้อยู่ภายใต้วงเงินงบประมาณที่กำหนด และส่งมายังเลขานุการ เพื่อพิจารณาต่อไป

ความคืบหน้าและการดำเนินการในปัจจุบัน

โครงการที่คณะอนุกรรมการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้แก่

๑. การสัมมนา เรื่อง รัฐสภากับการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน โดย คณะอนุกรรมการด้านความมั่นคง การมีส่วนร่วมทางการเมือง ฯ
๒. การเสวนาเรื่อง การเตรียมความพร้อมของไทยในด้านการศึกษาระดับขั้นพื้นฐานระดับมัธยม เพื่อเข้าสู่ AEC ๒๕๕๘ โดยคณะอนุกรรมการด้านแรงงาน การศึกษา และวิทยาศาสตร์
๓. การสัมมนาหน่วยงานไทยในการบูรณาการและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนด้านการสาธารณสุข การท่องเที่ยวและกีฬา โดย คณะอนุกรรมการด้านการสาธารณสุข การท่องเที่ยว การกีฬาและคุณภาพชีวิต
๔. การสัมมนาเรื่อง “การเตรียมความพร้อมด้านกฎหมาย เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AC)” คณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย ยุติธรรม สิทธิมนุษยชน

ครั้งที่ ๑๗/๒๕๕๕

วันศุกร์ที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕

เรื่องพิจารณา

แผนการเตรียมความพร้อมประเทศไทยเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ประเด็นการพิจารณา

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึ่งแจ้งว่า การจัดทำประเด็นยุทธศาสตร์ด้านประชาคมอาเซียน ยังอยู่ระหว่างการดำเนินการ และประมวลผล โดยในวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จะจัดประชุมผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงต่างๆ เพื่อให้แต่ละหน่วยงานได้รายงานเกี่ยวกับการวิเคราะห์ผลกระทบของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนต่อหน่วยงาน เช่น การเป็นตลาดเดียว การลดช่องว่างการมีบทบาทในเวทีโลก และให้ชี้แจงว่าปัจจุบันบทบาทของหน่วยงานอยู่ในระดับใด ตลอดจนมาตรการรองรับ งบประมาณดำเนินการ โดยจะจัดทำรายงานเสนอนายกรัฐมนตรี ซึ่งเป็นประธานในที่ประชุมเพื่อทราบ ซึ่งหลังจากวันหยุดห้วงที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕ จะมีความชัดเจนในประเด็นต่างๆ ยิ่งขึ้น

สรุปมติการประชุมและข้อเสนอแนะ

ประธานกรรมการ ได้เสนอให้ทางสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติทำความเข้าใจกับทุกหน่วยงานที่เข้าร่วมประชุม ให้เห็นความสำคัญของการเตรียมการด้านกฎหมาย หรือการทำข้อตกลง MOU ที่แต่ละหน่วยงานจัดทำร่วมกับหน่วยงานของต่างประเทศ และความเป็นไปได้ที่ทางรัฐสภาจะส่งตัวแทนเข้าร่วมสังเกตการณ์ในการทำ Workshop ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานร่วมกันในอนาคต

ครั้งที่ ๑๙/๒๕๕๕

วันศุกร์ที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๕

เรื่องพิจารณา

แผนการเตรียมความพร้อมประเทศไทยเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ประเด็นการพิจารณา

ผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึ่งแจ้งว่า เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕ นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ได้เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อบูรณาการแผนปฏิบัติการในภาพรวมจัดทำเป็นแผนแม่บท สืบเนื่องมาจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๕ เห็นชอบตามที่นายกรัฐมนตรีเสนอให้กระทรวงส่วนราชการ และหน่วยงานของรัฐ ทบทวนและปรับปรุงแผนปฏิบัติการให้สอดคล้องกับการเตรียมความพร้อมเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปี ๒๕๕๘ โดยให้ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติรวบรวมและเป็นเจ้าภาพจัดประชุม Workshop เพื่อบูรณาการแผนปฏิบัติการในภาพรวมจัดทำเป็นแผนแม่บทต่อไป และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม

๒๕๕๕ เห็นชอบตามที่นายกรัฐมนตรีเสนอให้ทุกกระทรวง ส่วนราชการ และหน่วยงานของรัฐ เร่งปรับปรุงแผนปฏิบัติการในส่วนของ การเตรียมความพร้อมเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปี ๒๕๕๘ โดยให้มีการวิเคราะห์ผลดี ผลเสีย และผลกระทบที่เกี่ยวข้องที่อาจจะเกิดขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และการอุตสาหกรรมด้วย แล้วส่งให้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติภายในวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เพื่อให้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติบูรณาการข้อมูลในภาพรวม ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้ทุกกระทรวงพิจารณาจัดตั้งคณะทำงานประจำกระทรวงขึ้นเพื่อทำหน้าที่รับผิดชอบ เกี่ยวกับการขับเคลื่อนการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียน

ทั้งนี้ ในภาพรวมมีการนำเสนอความคืบหน้าและบูรณาการเพื่อกำหนดทิศทาง การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยหน่วยงานด้านเศรษฐกิจ ๘ กระทรวง หน่วยงานด้านสังคมและวัฒนธรรม รวม ๗ กระทรวง และหน่วยงานด้านการเมืองและ ความมั่นคง รวม ๔ กระทรวง รวมทั้งหน่วยงานที่ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี และสำนักนายกรัฐมนตรี ประเด็นข้อเสนอบริการด้วย ผลกระทบเชิงบวกและเชิงลบในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน แผนงาน โครงการ และกรอบระยะเวลาดำเนินงาน รวมถึงประเด็นเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการ ทั้งนี้ เพื่อให้ทราบ ประเด็นที่สามารถเชื่อมโยงการทำงานระหว่างกระทรวง และระบุแนวทางที่จะนำไปสู่ความได้เปรียบ ในการแข่งขันเชิงเปรียบเทียบ (Competitive Advantage) ในแต่ละด้านต่อไป

ด้านโอกาสของประเทศไทย พบว่า เป็นโอกาสที่จะพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลาง ทางเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การขยายตลาดการค้าการลงทุนของเอกชนไทย การลดต้นทุนการขนส่ง อันเกิดจากการเชื่อมโยงระหว่างกันในภูมิภาคที่เพิ่มขึ้น การเพิ่มช่องทางการเข้าถึงแหล่งวัตถุดิบและ ทรัพยากร รวมทั้งการเพิ่มโอกาสการทำงานของคนไทยในกลุ่มประเทศอาเซียน การขยายการมี ส่วนร่วมและการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างภาคราชการและภาคประชาชนของอาเซียน ตลอดจนการ เสริมสร้างความร่วมมือที่ใกล้ชิดในด้านการเมืองและความมั่นคง

เรื่องที่ต้องดำเนินการเร่งด่วน ได้แก่

- ๑) เตรียมความพร้อมเพื่อเสริมสร้างศักยภาพ SMEs และภาคแรงงานให้สามารถ แข่งขันได้
- ๒) พัฒนาศักยภาพบุคลากรทักษะด้านภาษา IT และสาขาวิชาชีพที่มีการเปิดเสรี
- ๓) สนับสนุนการจัดตั้งกลไกและส่งเสริมเครือข่ายการดำเนินการความร่วมมือที่ สำคัญทั้งในระดับระหว่างประเทศ และระดับประเทศ อาทิ การระดมทุนเพื่อ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และสหกรณ์วิสาหกิจชุมชน
- ๔) เร่งควบคุมผลกระทบเชิงลบ ทั้งในเรื่องคุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร และสินค้า มลภาวะสิ่งแวดล้อม โรคติดต่ออันเกิดจากการเคลื่อนย้ายเสรี
- ๕) ให้ความสำคัญเรื่องของการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ยาเสพติด อาชญากรรมข้ามชาติ และการค้ามนุษย์
- ๖) ให้ความสำคัญต่อการปรับตัวเรื่องโครงสร้างองค์กรภาครัฐ เช่น ด้านกำลังคน งบประมาณ กฎหมายกฎระเบียบ ทักษะคติของบุคลากร ตลอดจนการสนับสนุน งานวิจัยเพื่อการพัฒนาในเรื่องสำคัญ

สรุปมติการประชุมและข้อเสนอแนะ

ประธานกรรมการ ได้ตั้งข้อสังเกตต่อผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ถึงความเป็นไปได้ในการจัดทำ Workshop ร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อรวบรวมข้อมูล แผนการดำเนินงาน เพื่อให้ทุกหน่วยงานมีความเข้าใจ และมีข้อมูลชุดเดียวกัน

ครั้งที่ ๑๙/๒๕๕๕

วันศุกร์ที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๕

เรื่องพิจารณา

แผนการเตรียมความพร้อมด้านโลจิสติกส์ของประเทศไทยเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ประเด็นการพิจารณา

สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) ชี้แจงว่า ทางสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร ได้มีการเตรียมความพร้อมในการเป็นศูนย์กลางเพื่อเชื่อมโยงระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโลจิสติกส์ของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๔ วัตถุประสงค์หลัก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการอำนวยความสะดวกกิจกรรมทางการค้า ซึ่งจะนำไปสู่การลดต้นทุนโลจิสติกส์ (Cost Efficiency) เพิ่มขีดความสามารถของธุรกิจในการตอบสนองความต้องการของลูกค้า เพิ่มความปลอดภัยและความเชื่อถือได้ในกระบวนการนำส่งสินค้าและบริการ และสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจจากอุตสาหกรรมโลจิสติกส์และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง ประกอบด้วยกลยุทธ์หลัก ๓ ประการ คือ

กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาเครือข่ายโลจิสติกส์ในประเทศไทยให้เชื่อมโยงอย่างบูรณาการ (Logistics Network Integration) ทั้งเครือข่ายภายในและการเชื่อมต่อไปสู่ต่างประเทศ โดยการพัฒนาประตูการขนส่ง และพัฒนาโครงข่ายการขนส่ง ระบบการขนส่งเชื่อมโยงหลายรูปแบบ (Multimodal) ระบบการขนส่งสนับสนุน (Feeder) ทางด่วนพิเศษ (Motorway) รวมทั้งศูนย์รวบรวมและกระจายสินค้า (เช่น Logistics Center/Distribution Center/Container Yard เป็นต้น) ตามจุดยุทธศาสตร์ต่างๆ ได้แก่ บริเวณที่เป็นประตูการค้า หรือศูนย์กลางกิจกรรมการผลิตและการค้าของภูมิภาค และเมืองศูนย์กลางการบินสุวรรณภูมิ โดยเน้นให้ภาคเอกชนที่มีความรู้ความสามารถเข้ามีส่วนร่วมในการลงทุนและบริหารจัดการ และเพิ่มศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการขนส่งไทย เพื่อใช้ระยะเวลาขนส่งสินค้าบนเส้นทางหลักลดลง

กลยุทธ์ที่ ๒ สนับสนุนการใช้รูปแบบและวิธีการบริหารจัดการขนส่งเพื่อการประหยัดพลังงาน (Transport Management for Energy Saving) เพื่อนำไปสู่การลดต้นทุนการขนส่งทั้งในระดับธุรกิจและระดับประเทศ โดยการพัฒนาโครงข่ายและจุดรวบรวม และกระจาย

สินค้าทางรถไฟ และทางน้ำ พัฒนากฎระเบียบมาตรการเพื่อลดต้นทุนการขนส่งทางน้ำทางรถไฟ และส่งเสริมให้มีการแข่งขันการให้บริการ มีการส่งเสริมการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ โดยให้รัฐเป็นผู้ลงทุนโครงสร้างพื้นฐานสำหรับการเดินรถไฟ และปรับบทบาทการรถไฟแห่งประเทศไทยทำหน้าที่บริหารโครงข่ายทางรถไฟและขนส่งผู้โดยสาร และให้เอกชนเข้ามามีบทบาทสำคัญในการจัดหาหัวรถจักร แคร่บรรทุกสินค้า และดำเนินการให้บริการขนส่งสินค้า ตลอดจนสนับสนุนระบบขนส่งทางน้ำและทางท่อ การเปลี่ยนรูปแบบพลังงานไปสู่รูปแบบที่มีต้นทุนต่ำ การประยุกต์ใช้วิธีการจัดการขนส่งที่ทันสมัย (Less than Truck Load) รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีการขนส่ง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและลดต้นทุนขนส่ง

กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาเส้นทางการค้า (New Trade Lanes) สู่วันออกกลางแอฟริกา และยุโรป ผ่านทางฝั่งทะเลอันดามัน เพื่อรองรับการพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมใหม่และการขยายตัวของปริมาณการค้าระหว่างประเทศในระดับโลก และระดับภูมิภาค โดยการพัฒนาท่าเรือน้ำลึกที่มีศักยภาพฝั่งตะวันตก เช่น ท่าเรือน้ำลึกปากบารา และการพัฒนาเส้นทางขนส่งเชื่อมโยงท่าเรือกับเส้นทางขนส่งหลักของประเทศและภูมิภาค (Economic Corridor) พัฒนาสะพานเศรษฐกิจเพื่อเชื่อมต่อการขนส่งสินค้าระหว่างท่าเรือน้ำลึกปากบารากับท่าเรือฝั่งอ่าวไทยด้วยการขนส่งทางรถไฟ ทั้งนี้ โดยจะต้องพิจารณาควบคู่ไปกับการพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่มีศักยภาพของประเทศในลักษณะรวมกลุ่มพื้นที่ (Cluster) ในนิคมหรือเขตอุตสาหกรรมไปพร้อมกัน

ทั้งนี้ กระทรวงคมนาคม มีแผนการที่จะก่อสร้างทางรถไฟรางคู่ให้ครบทั่วประเทศ ในระยะ ๑๕ ปี ตั้งแต่ปี ๒๕๕๓-๒๕๖๘ โดยระยะแรกเริ่มตั้งแต่ ปี ๒๕๕๓-๒๕๕๘ ระยะที่ ๒ ปี ๒๕๕๘-๒๕๖๓ และระยะที่ ๓ ซึ่งจะให้มีทางรถไฟรางคู่ครบทั่วประเทศ ตั้งแต่ปี ๒๕๖๓-๒๕๖๘ สำหรับระยะแรก เริ่มต้นเมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๒ โดยสำนักงานคณะกรรมการการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ มีมติให้กระทรวงคมนาคมศึกษาความเหมาะสมและออกแบบเบื้องต้นระบบรถไฟรางคู่เพื่อการขนส่งและการจัดการโลจิสติกส์ (ระยะที่ ๑) ในเส้นทางสำคัญ ๕ เส้นทาง คือ

๑. รถไฟทางคู่สายลพบุรี-ปากน้ำโพ ระยะทาง ๑๑๘ กิโลเมตร
๒. สายมาบกระเบา-นครราชสีมา ระยะทาง ๑๓๒ กิโลเมตร
๓. สายชุมทางถนนจิระ-ขอนแก่น ระยะทาง ๑๘๕ กิโลเมตร
๔. สายนครปฐม-หัวหิน ระยะทาง ๑๖๕ กิโลเมตร
๕. สายประจวบคีรีขันธ์-ชุมพร ระยะทาง ๑๖๗ กิโลเมตร

กรมทางหลวงชนบทได้มีการพัฒนาโครงข่ายเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยได้จัดทำ แผนยุทธศาสตร์เพื่อเตรียมตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยมีการวิเคราะห์ Demand-Supply Analysis เพื่อกำหนดยุทธศาสตร์รองรับการเปิดเสรีการค้า ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์เชิงรุก และยุทธศาสตร์เชิงรับ ประกอบด้วย

ยุทธศาสตร์เชิงรุก ประกอบด้วย ๒ กลยุทธ์ คือ

กลยุทธ์ที่ ๑) การพัฒนาระบบโครงข่ายสนับสนุนมีแนวทางคือ การเชื่อมต่อบริษัทโลจิสติกส์ด้านการค้า การเชื่อมต่อระบบโลจิสติกส์ด้านพลังงาน การเชื่อมต่อระบบโลจิสติกส์ด้านการท่องเที่ยว การเชื่อมต่อระบบโลจิสติกส์ด้านความมั่นคง การเชื่อมต่อระบบโลจิสติกส์ด้านสิ่งแวดล้อมและลดการใช้พลังงาน แนวทางการร่วมลงทุนกับภาคเอกชนในรูปแบบ PPPs

กลยุทธ์ที่ ๒) ปรับปรุงการให้บริการสู่มาตรฐานสากล มีแนวทางคือ การให้บริการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบภาษาอังกฤษ การพัฒนาบุคลากรด้านภาษาอังกฤษ การปรับปรุงป้ายทางและสัญลักษณ์สากล การปรับปรุงระเบียบมาตรฐานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับทางหลวง และการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศภูมิศาสตร์

ยุทธศาสตร์เชิงรับ ประกอบด้วย ๒ กลยุทธ์ คือ

กลยุทธ์ที่ ๑) ยกระดับคุณภาพงานทางหลวงท้องถิ่น ประกอบด้วย การสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างบูรณาการ การให้ความรู้ด้านงานสากลแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การพัฒนาองค์ความรู้เรื่องแผนงานของท้องถิ่น การบำรุงทางของท้องถิ่น การสนับสนุนการจัดทำงบประมาณของท้องถิ่น และการติดตามความก้าวหน้าและผลการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ

กลยุทธ์ที่ ๒) การพัฒนาแนวทางรับมือและป้องกันภัยทางธรรมชาติ ประกอบด้วย การศึกษาวิเคราะห์สายทางในพื้นที่เสี่ยงภัย การศึกษารูปแบบความเสียหายที่เกิดจากภัยธรรมชาติ การออกแบบระบบงานป้องกันและลดความเสียหายที่เกิดจากภัยธรรมชาติ การพัฒนายกระดับงานทางหลวงชนบท การจัดทำแผนงานและโครงการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่น และการสร้างความร่วมมือด้านวิชาการกับหน่วยงานต่างประเทศ

กรมเจ้าท่า ชี้แจงว่า ได้มีการศึกษาสภาพการดำเนินงาน และปัญหาอุปสรรคเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐาน กฎหมาย กฎ ระเบียบต่างๆ ที่อาจจำเป็นต้องปรับปรุง โดยพบว่า

๑. อัตราภาระค่าเรือของไทย และภูมิภาค ยังไม่มีมาตรฐานและนิยามกลาง โดยกรมเจ้าท่า คิดอัตราโดยอ้างอิงจาก เกณฑ์ของคณะกรรมการการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติสำหรับเอเชียและแปซิฟิก (UNESCAP) และได้นำเสนอประสบการณ์ของไทยและสมาชิกอาเซียน เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการว่าด้วยการขนส่ง เพื่อให้มีการปรับอัตราค่าภาระใหม่ ซึ่งทางคณะกรรมการได้รับจะไปพิจารณาตามที่ประเทศไทยเสนอ

๒. ได้มีการดำเนินการโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานท่าเรือปากบารา ท่าเรือเชียงแสน ท่าเรือเอนกประสงค์คลองใหญ่ และอื่นๆ

๓. โครงการ National Single Window เป็นการเชื่อมโยงข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกระบวนการ นำเข้า ส่งออกสินค้า เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการ ในการตรวจสอบใบอนุญาต และใบรับรองต่างๆ ทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยเป็นความร่วมมือของกระทรวงคมนาคม และกรมศุลกากร เพื่อเชื่อมโยงมาตรฐานสิทธิประโยชน์ต่างๆ

๔. การพัฒนาคนประจำเรือที่สามารถทำงานในประเทศไทย และอาเซียน มีการจัดทำประกาศนียบัตรคนประจำเรือ ที่ประเทศไทยให้การรับรองแล้วในมาเลเซีย อินโดนีเซีย และสิงคโปร์

๕. การศึกษาทบทวนกฎหมาย โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการนำเรือเทียบท่าในต่างประเทศ

๖. การยอมรับและปฏิบัติตามมาตรฐานทางทะเลระหว่างประเทศ ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทั้งในระดับประเทศและภูมิภาค โดยได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการอาเซียนขนส่งทางน้ำในการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ในการรักษาความปลอดภัยทางทะเล

๗. การดำเนินการตามอนุสัญญาระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเข้าเป็นภาคีอนุสัญญา โดยการปรับปรุงกฎหมายภายในให้สอดคล้อง ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการ ๓ อนุสัญญา
๘. การปรับปรุงผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามอนุสัญญาที่ประเทศไทยลงนามไว้
๙. การนำกรอบความตกลงของอาเซียนว่าด้วยการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบมาเป็นแนวทางในการตรากฎหมาย กฎกระทรวงรองรับ
๑๐. การจัดทำแผนงานระดับภูมิภาคว่าด้วยการขนส่งทางน้ำ ร่วมกับ ลาว และ เวียดนาม เพื่อนำเสนอ Concept Paper ร่วมกัน

กรมการบินพลเรือน ชี้แจงว่า ได้มีการศึกษาความเป็นไปได้ที่ประเทศไทยจะเป็นศูนย์กลางการขนส่งทางอากาศ โดยปัจจุบัน กรมการบินพลเรือนรับผิดชอบท่าอากาศยาน ๒๘ แห่ง และมีการดำเนินโครงการนำร่องการเป็นศูนย์กลาง ในส่วนของกฎหมาย ได้มีการเปิดเสรีการขนส่งสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้อง แต่ยังมีประเด็นขัดแย้งกับพระราชบัญญัติธุรกิจคนต่างด้าว ซึ่งจำเป็นต้องมีการปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสม

สรุปมติการประชุมและข้อเสนอแนะ

ประธานกรรมการ ได้ขอให้ทุกหน่วยงานให้ความสำคัญกับการประสานความร่วมมือ และเชื่อมโยงการทำงานร่วมกัน เพื่อให้ระบบโลจิสติกส์ของประเทศมีการเชื่อมโยงอย่างเป็นระบบ ซึ่งจะส่งผลทางบวกต่อธุรกิจ อุตสาหกรรมและภาคเกษตรกรรมของประเทศไทย

ครั้งที่ ๒๒/๒๕๕๕

วันศุกร์ที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๕

เรื่องพิจารณา

การเตรียมความพร้อมของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) /วิสาหกิจชุมชนและการเตรียมการด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ประเด็นการพิจารณา

สำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน ชี้แจงว่า ทางกรมการพัฒนาชุมชนรับผิดชอบสินค้าวิสาหกิจชุมชน (OTOP) ที่เป็นผลิตภัณฑ์ของประชาชนกลุ่มรากหญ้าในชุมชนต่างๆ สำหรับการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน กรมการพัฒนาชุมชนได้มีการพัฒนาระบบข้อมูลสินค้า OTOP โดยมีการจัดระบบให้มีการลงทะเบียนสินค้า OTOP ใหม่ทั้งหมด ให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม ๒๕๕๕ ตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงอุตสาหกรรมและกระทรวงพาณิชย์กำหนดร่วมกัน โดยระดมเจ้าหน้าที่ดำเนินการประมาณ ๗,๐๐๐ คน เพื่อบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า OTOP รายละเอียดการผลิตตามกลุ่มประเภทสินค้า ๖ ประเภท ได้แก่ ๑) อาหาร ๒) เครื่องดื่ม ๓) ผ้า/เครื่องแต่งกาย ๔) เครื่องใช้และเครื่องประดับตกแต่ง ๕) ศิลปะ

ประดิษฐ์ และ ๖) สมุนไพร โดยมีคณะกรรมการดูแลสินค้าในประเภทผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพมาตรฐานตามที่กำหนด ทั้งนี้ได้มีการจัดทำแผนรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ๒ กลยุทธ์หลัก คือ

กลยุทธ์ที่ ๑ แผนการจัดทำระบบข้อมูลสินค้า OTOP ให้มีความทันสมัยที่ทุกหน่วยงานสามารถเข้าถึง และเรียกใช้เพื่อประกอบการดำเนินการได้

กลยุทธ์ที่ ๒ แผนการจัดประเภท (Segment) ผลิตภัณฑ์ ๖ ประเภท ได้แก่ ๑) อาหาร ๒) เครื่องดื่ม ๓) ผ้า/เครื่องแต่งกาย ๔) เครื่องใช้และเครื่องประดับตกแต่ง ๕) ศิลปะ ประดิษฐ์ และ ๖) สมุนไพร

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ชี้แจงว่า กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมมีโครงการดำเนินการเพื่อสนับสนุนการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในการเสริมสร้างความรู้ และมีการวิเคราะห์ห้องค์กร ด้วย SWOT Analysis และจัดทำ Roadmap การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยปัจจุบัน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ได้รับงบประมาณสนับสนุนน้อยมาก ขณะที่ SME ต้องการการบ่มเพาะเป็นพิเศษ เพื่อให้สามารถเติบโตต่อไปได้ ซึ่งโดยส่วนตัวเห็นด้วยกับประเด็นการจัดสรรสัดส่วนของร้อยละมูลค่าการจัดซื้อ จัดจ้าง ที่ต้องจัดซื้อจาก SME ก็จะช่วย SME ได้รับการส่งเสริมจากภาครัฐโดยตรง ทั้งนี้ สำหรับการเสนอกฎหมายที่สมควรปรับปรุงแก้ไขนั้น ทางกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมไม่มีกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบเป็นการเฉพาะ

กรมส่งเสริมการส่งออก ชี้แจงว่า กรมส่งเสริมการส่งออกรับผิดชอบในการเปิดตลาดสินค้าไทยในต่างประเทศ ซึ่งการเตรียมการเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนั้น ได้มีการพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการอย่างต่อเนื่อง ควบคู่กับการพัฒนาเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้า การให้บริการข้อมูลที่ถูกต้องรวดเร็ว โดยปัจจุบันประเทศในกลุ่มอาเซียน ๘ ประเทศ ยกเว้นบรูไน ได้มีการปรับกฎระเบียบร่วมกัน ทั้งนี้ เห็นว่าประเทศไทยมีความได้เปรียบเนื่องจากมีสำนักงานดูแลตลาดสินค้าส่งออกครบทุกประเทศ รวม ๙ แห่ง (เฉพาะประเทศในกลุ่มอาเซียน) และได้มีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการเป็นระบบ One Stop Service เพื่อเป็นการรวมศูนย์ข้อมูลให้ผู้ประกอบการเข้าถึงข้อมูลอย่างครบถ้วน โดยระยะต่อไปจะมีการจัดทำแผนเพื่อสนับสนุนสินค้าที่ประเทศไทยได้เปรียบเพื่อสร้างโอกาสให้กับสินค้าไทย

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ชี้แจงว่า การให้นิยาม SME ของประเทศไทยในปัจจุบันยังมีปัญหา เนื่องจากการให้นิยาม SME ทั่วโลกจะแยก SME ออกจากวิสาหกิจรายย่อย (Micro Enterprise) โดยร้อยละ ๗๐ ของ SME จะเป็นวิสาหกิจรายย่อย ซึ่งหมายความรวมถึงสินค้า OTOP ด้วย โดยการสนับสนุนสินค้า SME และสินค้า OTOP มักจะแยกจากกัน เนื่องจากทุกประเทศทั่วโลกจะให้การสนับสนุนผู้ประกอบการในลักษณะของ SME ในสัดส่วนที่มากกว่า ซึ่งปัจจุบันทางสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) กำลังศึกษานิยามของสินค้าแต่ละประเภทเพื่อให้เกิดความชัดเจนในการดำเนินการและสนับสนุน

สรุปมติการประชุมและข้อเสนอแนะ

ที่ประชุมมอบหมายหน่วยงานที่รับผิดชอบในเกี่ยวกับการดำเนินการวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม (SME) และวิสาหกิจชุมชน มีการทบทวนกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสินค้าในชุมชนเพื่อเตรียมความพร้อมของชุมชนและผู้ประกอบการ

ครั้งที่ ๒๓/๒๕๕๕

วันศุกร์ที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๕

เรื่องพิจารณา

การเตรียมความพร้อมด้านการศึกษาเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ประเด็นการพิจารณา

สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ซึ่งแจ้งว่า ได้มีการทบทวนกฎหมาย กฎระเบียบรองรับ โดยปัจจุบันสามารถเคลื่อนย้ายบุคลากรทางการศึกษาและผู้ประกอบการ ตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ที่ไม่มีปิดกั้นผู้ประกอบการต่างประเทศ ที่สามารถลงทุนระหว่างประเทศได้ สำหรับการถือหุ้นจะเป็นไปตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๔๒ จึงเห็นว่ายังไม่มีควมจำเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่ใช้บังคับในปัจจุบัน สำหรับแนวทางที่สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาดำเนินการคือ การจัดทำยุทธศาสตร์ในการกำหนดทิศทางการปรับตัวรองรับประชาคมอาเซียน พร้อมทั้งมีการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ปี ๒๕๕๕-๒๕๕๙ และได้ขอความร่วมมือไปยังทุกมหาวิทยาลัยให้ทำการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน และส่งผลงานวิจัยมาให้สำนักงานฯ เพื่อรวบรวมเป็นองค์ความรู้ และสนับสนุนให้มีการทำวิจัยภาษาอังกฤษและภาษาอื่นๆ ด้วย

สำหรับแนวทางการดำเนินการร่วมกันระหว่างประเทศ ทางสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ได้จัดการประชุมร่วมกันระหว่างผู้บริหารมหาวิทยาลัยของไทยและของประเทศกลุ่มอาเซียน เพื่อดำเนินการร่วมกันใน ๖ ประเทศ คือ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ลาว สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์และประเทศไทย และมีโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาของมาเลเซีย อินโดนีเซียและประเทศไทย ในการถ่ายโอนหน่วยกิตระหว่างมหาวิทยาลัย ๑ ภาคไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต ทั้งนี้ เพื่อรับรองคุณวุฒิ การศึกษาระหว่างประเทศสมาชิกที่จะเอื้อต่อการเคลื่อนย้ายบุคลากร โดยมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วม ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ มหิดล ธรรมศาสตร์ แม่ฟ้าหลวง สงขลานครินทร์ ในการแลกเปลี่ยนนักศึกษาสาขาเกษตรศาสตร์ ภาษา วัฒนธรรม ท่องเที่ยวและโรงแรม การค้าระหว่างประเทศ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งมีการจัดตั้งหน่วยงานมหาวิทยาลัยอาเซียนในประเทศไทย ทำหน้าที่บริหารเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน เพื่อจัดทำหลักสูตรอาเซียนศึกษา การประกันคุณภาพ การรับรองคุณวุฒิระหว่างประเทศสมาชิก การถ่ายโอนหน่วยกิตระหว่างกัน เพื่ออำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายบุคลากรและนักศึกษาในอนาคต

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มีโครงการพัฒนา Spirit of Asia โดยมี ๕๔ โรงเรียนเข้าร่วมเป็นศูนย์อาเซียนศึกษา มีการทำกิจกรรมเพื่อสร้างความตระหนักร่วมกัน และมีการเตรียมความพร้อมแก่ผู้ประกอบการ และนักเรียนเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน กิจกรรมได้แก่

๑. การสร้างความเข้มแข็ง โดย ๑) การพัฒนาหลักสูตรเน้นความเป็นอาเซียน ๒) ส่งเสริมความเข้มแข็งของโรงเรียนในพื้นที่ ๓) สร้างเครือข่ายในต่างประเทศ มีโรงเรียนคู่พัฒนา ได้แก่ ไทย-มาเลเซีย จำนวน ๒๓ โรงเรียน ๔) จัดประชุมระหว่างหน่วยงานไทย-อินโดนีเซีย ๕) ขยายผลให้โรงเรียนใช้หลักสูตรอาเซียนในทุกพื้นที่ ๒๒๕ เขตการศึกษา ๖) จัดทำเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

๒. เสริมทักษะการสื่อสาร โดยให้โรงเรียนจัดทำสื่อกิจกรรมการเรียนรู้ในมิติของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำหรับด้านกฎหมายจะมีการทบทวนต่อไป เนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะดูแลเฉพาะโรงเรียนรัฐบาลเท่านั้น

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กล่าวว่า ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้เปิดกว้างแก่ผู้ประกอบการต่างประเทศ ให้สามารถร่วมกันจัดตั้งสถานศึกษาได้ เช่นปัจจุบันได้มีความร่วมมือ ไทย-ลาว ในการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ขณะที่สิงคโปร์ มาเลเซีย จะเข้ามาเปิดโรงเรียน ในเดือนกันยายน ทั้งนี้ โครงการที่สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ดำเนินการ คือ การสอนภาษาอังกฤษ ภาษาอาเซียน ภาษามลายูท้องถิ่น ให้แก่ข้าราชการที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ ควบคู่กับการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรศิลปวัฒนธรรม ประเพณีต่างๆ และในอนาคตเมื่อมีสื่อ e-TV หรือโทรทัศน์เพื่อการศึกษา ก็จะมีการให้ความรู้ภาษาอาเซียน วัฒนธรรมอาเซียน เพื่อเตรียมความพร้อมแก่บุคลากรรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน สำหรับในประเด็นการแก้ไข เพิ่มเติมกฎหมายจะนำเรียนเลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อดำเนินการต่อไป

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ชี้แจงว่า สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนกำกับดูแลโรงเรียนเอกชนตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษา โรงเรียนนานาชาติ โรงเรียนกวดวิชา โรงเรียนเสริมสวย โรงเรียนสอนทำอาหาร โรงเรียนปอเนาะ เป็นต้น โดยผู้รับใบอนุญาตจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการศึกษาเอกชน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ทั้งนี้ ในส่วนของการเตรียมการได้มีการเตรียมการด้านภาษาทั้งภาษาอังกฤษและภาษาอื่น มีการพัฒนาข้าราชการโดยการศึกษาดูงานที่เวียดนาม เพื่อให้มีการเรียนรู้วัฒนธรรมระหว่างกัน สำหรับในส่วนของ การแก้ไขกฎหมาย ได้มีการทบทวนเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ชี้แจงว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้มีการเตรียมความพร้อมของสถาบันการศึกษาในสังกัด มีการปรับแก้ไขหลักสูตรโดยมีการเรียนการสอนภาษาอังกฤษมากขึ้น โดยเฉพาะในสาขาที่ต้องเชื่อมโยงกับอาเซียน โดยผู้รับใบอนุญาตจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการศึกษาเอกชน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ในส่วนของการเก็บค่าบำรุงการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงที่แต่เดิม สถาบันการศึกษาจะเก็บเงินค่าเล่าเรียนไม่ได้ เนื่องจากเป็นการศึกษาภาคบังคับ ซึ่งขณะนี้ทางหน่วยงานได้เสนอให้มีการปรับปรุงกฎหมายแล้ว อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการ

กฤษฎีกา ทั้งนี้ ได้มีการพัฒนาบุคลากรด้านภาษาอังกฤษกับสถาบันต่างๆ มีความร่วมมือในการฝึกงานยังต่างประเทศด้านการท่องเที่ยว ช่างอุตสาหกรรม ร่วมกับมีโครงการยุทธศาสตร์ศึกษาสู่อาเซียน โดยร่วมมือกับกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศและ UNESCO ในการฝึกอบรมบุคลากรครูให้มีความรู้ ความสามารถ ร่วมกับการพัฒนาผู้เรียนให้เข้าใจวัฒนธรรมระหว่างกัน มีการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ ๓๒ ตำแหน่งงาน มีโครงการแลกเปลี่ยนกับประเทศต่างๆ โดยจัดทำเป็นบันทึกความตกลงร่วมกัน มีการพัฒนาบุคลากรครู-นักศึกษา และถ่ายโอนหน่วยกิตระหว่างกัน เป็นต้น

สรุปมติการประชุมและข้อเสนอแนะ

ประธานกรรมการขอให้ผู้แทนของแต่ละหน่วยงานของกระทรวงศึกษาธิการ กลับไปทบทวน และเตรียมความพร้อมของกฎหมายที่จำเป็นต้องแก้ไข ปรับปรุง ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เพื่อเตรียมความพร้อมแก่ผู้ประกอบการ นักเรียนนักศึกษา และบุคลากรการศึกษาทุกระดับ เพื่อให้ประเทศไทยสามารถแข่งขันได้ด้านการศึกษา และเสนอต่อกรรมการต่อไป

ครั้งที่ ๒๔/๒๕๕๕

วันจันทร์ที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๕

เรื่องพิจารณา

การเตรียมความพร้อมด้านกฎบัตร กฎหมาย เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ประเด็นการพิจารณา

กรมอาเซียน ชี้แจงว่า เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้เชิญผู้บริหารของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนประชุมร่วมกัน โดยในส่วนของเตรียมการด้านกฎหมาย ได้มอบหมายกระทรวงยุติธรรมดำเนินการผลักดันกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยกระทรวงการต่างประเทศเป็นหน่วยงานสนับสนุน เพื่อให้การเข้าร่วมประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Political-Security Community: APSC) เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จะประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในวันที่ ๑๐-๑๓ กันยายน ๒๕๕๕ เพื่อวางยุทธศาสตร์ในการเตรียมการเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างเป็นรูปธรรม

ในส่วนของข้อตกลง ความผูกพันระหว่างประเทศที่มีผลต่อการดำเนินงานของประเทศไทยนั้น เนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศริเริ่มความร่วมมือระหว่างประเทศในหลายเรื่อง โดยการเตรียมตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนจะเน้นการเป็นองค์กรณีภาคที่มีกฎหมายเป็นแกนหลัก จึงจำเป็นต้องมีการผลักดันกฎหมายให้เป็นไปตามพันธกรณีควบคู่กับการติดตามเพื่อให้มีการปฏิบัติตามพันธกรณี ดังนั้น จึงมีความจำเป็นที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องทบทวนกฎหมายให้สอดคล้องกับพันธกรณีที่มีอยู่ ในส่วนของอนุสัญญา ทางกระทรวงการต่างประเทศเห็นว่าเป็นความรับผิดชอบของ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีกฎหมายที่ต้องปรับปรุงแก้ไข เช่น กฎหมายข้ามชาติต่างๆ กฎหมายเกี่ยวกับการส่งเสริมสิทธิสตรีและเด็ก กฎหมายเกี่ยวกับการค้าการลงทุน ซึ่งกระทรวงการต่างประเทศ มีหน้าที่ในการผลักดันให้หน่วยงานบรรลุตามเป้าหมาย โดยให้ความสำคัญกับความสอดคล้องต้องกัน กับกฎหมายของประเทศสมาชิกอาเซียนตามที่กฎบัตรอาเซียนระบุไว้ ซึ่งเห็นควรว่ารัฐสภาควรเป็นหน่วยงานสำคัญในการผลักดันกฎหมายดังกล่าว

สรุปมติการประชุมและข้อเสนอแนะ

ประธานกรรมการขอให้ผู้แทนของกระทรวงการต่างประเทศร่วมกับกระทรวงยุติธรรม ในการทบทวน และเตรียมความพร้อมของกฎหมายที่จำเป็นต้องแก้ไข ปรับปรุง ในการเข้าสู่ ประชาคมอาเซียน และเสนอต่อกรรมการฯ ต่อไป

ครั้งที่ ๒๕/๒๕๕๕

วันจันทร์ที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๕

เรื่องพิจารณา

ทบทวนการดำเนินงานของคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านต่างประเทศของประธานรัฐสภา

ประเด็นการพิจารณา

การประชุมครั้งนี้ จะเป็นการทบทวนการดำเนินงานที่ผ่านมา เพื่อรวบรวมปัญหาต่างๆ โดยให้คณะกรรมการทุกคณะ สรุปผลการดำเนินงานเพื่อเสนอคณะกรรมการต่อไป

ครั้งที่ ๒๖/๒๕๕๕

วันศุกร์ที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๕

เรื่องพิจารณา

แนวทางการดำเนินงานของคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านต่างประเทศใน
ปีงบประมาณ ๒๕๕๖

ประเด็นการพิจารณา

เลขานุการชี้แจงโครงการเตรียมความพร้อมของรัฐสภาสู่ประชาคมอาเซียน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของประธานรัฐสภาด้าน

ต่างประเทศ โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับประเทศในกลุ่มอาเซียน และการเป็นประชาคมอาเซียน เพื่อให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา และบุคลากรของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เกิดความตระหนักถึงความสำคัญของการเข้าเป็นประชาคมอาเซียน การดำเนินการแบ่งเป็น ๕ กิจกรรมย่อย ดังนี้

กิจกรรมที่ ๑ การจัดสัมมนาเตรียมความพร้อมของรัฐสภาสู่ประชาคมอาเซียน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นการจัดสัมมนาเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้แก่กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา และสร้างเครือข่ายการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อมของรัฐสภาสู่ประชาคมอาเซียน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ เป้าหมาย จำนวน ๒ ครั้งต่อปี

กิจกรรมที่ ๒ การสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ของคณะอนุกรรมการ กับหน่วยงานต่างๆ เป็นการจัดสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในประเด็นที่สนใจกับหน่วยงานต่างๆ ในการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน เป้าหมายจัดสัมมนาคณะละ ๒ ครั้งต่อปี

กิจกรรมที่ ๓ การศึกษาดูงานการดำเนินงานของหน่วยงานภายในประเทศ เป็นการศึกษาดูงานสภาพปัญหาการดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เพื่อนำไปสู่การแก้ปัญหาร่วมกันเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน ในภูมิภาคต่างๆ เป้าหมาย ศึกษาดูงานจำนวน ๔ ครั้งต่อปี

กิจกรรมที่ ๔ การศึกษาดูงานต่างประเทศภายใต้กรอบอาเซียน เป้าหมาย จำนวน ๑ ครั้งต่อปี

กิจกรรมที่ ๕ การเข้าร่วมสัมมนาระดับประเทศเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน

กิจกรรมที่ ๖ การประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของประธานรัฐสภา/คณะกรรมการ

ประธานกรรมการ กล่าวสรุปว่า การดำเนินงานของคณะอนุกรรมการโดยเฉพาะในส่วนของการจัดสัมมนาของอนุกรรมการคณะต่างๆ ควรจัดทำเป็นแผนล่วงหน้า เพื่อกำหนดเป็นกรอบปฏิทินการดำเนินงาน เพื่อให้การจัดสัมมนาเป็นไปอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี โดยแผนดังกล่าวขอให้ เป็นมติร่วมกันของคณะอนุกรรมการ และนำเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณา

ครั้งที่ ๒๗/๒๕๕๕

วันศุกร์ที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๕

เรื่องพิจารณา

**การเตรียมความพร้อมด้านพลังงานและพลังงานทดแทน และการเตรียมการ
ด้านกฎหมายพลังงานเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน**

ประเด็นการพิจารณา

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กล่าวว่า หากมีการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียน ประเทศไทยมีโอกาสจะเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ และศูนย์กลางการค้าเอธานอล และมีประเด็นความ

ท้าทายจากการแข่งขันที่สูงขึ้น จึงมีความจำเป็นที่ประเทศไทยจะต้องปรับมาตรการ ทิศทางการค้า การลงทุนให้สามารถรองรับการค้า การลงทุนที่มากขึ้น โดยการรวมเป็นประชาคมอาเซียน จะส่งผลให้เกิดการค้าเสรี ทำให้ระบบเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมขยายตัว ส่งผลให้ความต้องการพลังงานเพิ่มขึ้น โดยคาดว่าประเทศไทยจะมีการลงทุนในสาขาพลังงานมากขึ้น และมีการพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆ ส่งผลให้ราคาพลังงานลดลง ซึ่งทางกระทรวงพลังงานได้มีการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมกับภาคเอกชน และจัดทำยุทธศาสตร์เตรียมความพร้อมด้านพลังงาน ๓ ด้าน คือ Connectivity Harmonization และ Competitiveness ในส่วนของผลกระทบต่อราคาพลังงานนั้น หากเปิดการค้าเสรี จะส่งผลต่อราคาน้ำมันเชื้อเพลิงไม่มากนัก ขณะที่ราคาเอทานอล และไปโอดีเซลจะถูกลง และต้องมีการปรับราคา LPG เพื่อให้สะท้อนราคาต้นทุนที่แท้จริงเนื่องจากปัจจุบันรัฐบาลได้ให้ความช่วยเหลือด้านราคา ทำให้ราคาของก๊าซ LPG ต่ำกว่าความเป็นจริง ดังนั้น ในอนาคตจึงมีความจำเป็นที่รัฐบาลจะต้องปรับราคาให้สะท้อนความเป็นจริง โดยเลือกสนับสนุนด้านราคากับสินค้าพลังงานเพียงบางกลุ่มเท่านั้น เพื่อลดภาระค่าครองชีพของกลุ่มผู้มีรายได้น้อย

กรมพัฒนาพลังงานทดแทน ชี้แจงว่า ทางกระทรวงพลังงานมองว่าหากมีการรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จะเป็นโอกาสในการขยายธุรกิจพลังงานในประเทศเพื่อนบ้าน เนื่องจากประเทศไทยมีศักยภาพสูงกว่า โดยปัจจุบันกระทรวงพลังงานได้มีการจัดทำแผนพลังงานทดแทน และพลังงานทางเลือก ระยะเวลา ๑๐ ปี โดยพิจารณาจากศักยภาพ โครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ประกอบ โดยกำหนดเป้าหมายให้มีการใช้พลังงานทดแทน ร้อยละ ๒๕ ของการใช้พลังงานทั้งหมดในปี ๒๕๖๔ ทั้งนี้ ในปัจจุบันได้มีการใช้กากน้ำตาล และมันสำปะหลังในการผลิตเอทานอล รองรับปริมาณการใช้สูงถึง ๑.๓ ล้านลิตรต่อวัน และมีการประสานงานกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อเพิ่มพื้นที่ปลูกมันสำปะหลัง หรืออาจนำเข้าจากประเทศเพื่อนบ้านซึ่งมีราคาต่ำกว่า แต่ปัจจุบันในส่วนของ การผลิตเอทานอลยังมีปัญหาเรื่องข้อกฎหมาย เช่น กฎหมายสรรพสามิต กฎหมายการประกอบธุรกิจ กฎหมายที่ดิน ซึ่งต้องมีการผลักดันเพื่อปรับปรุงกฎหมายกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป สำหรับการศึกษเพื่อทดลองใช้พืชประเภทอื่นในการผลิตพลังงานทดแทนเช่น สบู่ดำผลิตไปโอดีเซล หรือสาหร่ายเซลล์เดียว ผลิตไปโอดีเซล (ต้นทุนประมาณ ๑๐๐ บาทต่อลิตร) ซึ่งเป็นราคาต้นทุนที่ค่อนข้างสูงมาก จึงยังไม่สามารถนำมาใช้ในเชิงพาณิชย์ได้

สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ชี้แจงว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน มีหน้าที่กำกับดูแลเรื่องการกำกับราคาค่าไฟฟ้า และมาตรฐานการเชื่อมต่อระบบพลังงาน โดยมีการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนร่วมกับประเทศต่างๆ ในการกำหนดกรอบการกำกับดูแลด้านพลังงาน เช่น เรื่องการซื้อขายไฟฟ้าในระดับภูมิภาค การกำกับดูแลการใช้ก๊าซธรรมชาติ รวมทั้งการพัฒนากฎระเบียบต่างๆ ร่วมกัน มีการกำหนด TOR ความร่วมมือด้านพลังงานของอาเซียนร่วมกัน ได้แก่ ASEAN Power Grid (APG) และ Tran-ASEAN Gas Pipeline (TAGP)

สรุปมติการประชุมและข้อเสนอแนะ

ที่ประชุมรับทราบและมอบหมายให้ผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับพลังงาน รวบรวมประเด็นกฎหมายที่ต้องการปรับปรุงแก้ไขเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน พร้อมนำเสนอปัญหา อุปสรรคของการใช้พลังงานทดแทน เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการต่อไป

ครั้งที่ ๒๘/๒๕๕๕
วันศุกร์ที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๕

เรื่องพิจารณา

**แนวทางการดำเนินงานของคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านต่างประเทศใน
ปีงบประมาณ ๒๕๕๖**

ประเด็นการพิจารณา

สืบเนื่องจากคณะอนุกรรมการคณะต่างๆ ได้ดำเนินการมาเป็นระยะเวลา ๑ ปี แล้ว จึงสมควรที่ประธานคณะอนุกรรมการ และคณะอนุกรรมการ จะได้ทบทวนผลการดำเนินงาน หรือมีการพิจารณาร่วมกัน เพื่อเสนอปรับรายชื่อของคณะอนุกรรมการใหม่ตามความเหมาะสม ก่อนเสนอประธานกรรมการลงนามในคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ เพื่อดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ต่อไป

เรื่องพิจารณา

การเปิดศูนย์อาเซียนศึกษา

ประเด็นการพิจารณา

วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ประสานงานเพื่อขอเชิญท่านประธานรัฐสภาเดินทางมาเปิดศูนย์อาเซียนศึกษา ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ นั้น ซึ่งเป็นช่วงเวลาเดียวกับที่ทางรัฐสภาได้จัดงานสัมมนาวิชาการ เรื่อง สำนักงานรัฐสภาจังหวัดกับการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน ในวันที่ ๑๐-๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ นั้น ทางอธิการบดีมหาวิทยาลัย ขอนแก่นจึงได้ประสานงานมา เพื่อขอเชิญท่านประธานรัฐสภา เข้าร่วมงานเปิดศูนย์อาเซียนศึกษาในวันเวลาดังกล่าว ทั้งนี้ หากมีรายละเอียดจะแจ้งต่อที่ประชุมเพื่อทราบต่อไป

สรุปมติการประชุมและข้อเสนอแนะ

ที่ประชุมรับทราบและมอบหมายตัวแทนของคณะกรรมการฯ ประสานงานเพื่อเข้าร่วมงานตามวันเวลาดังกล่าว

ครั้งที่ ๓๐/๒๕๕๕

วันศุกร์ที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

เรื่องพิจารณา

การเตรียมความพร้อมด้านสังคม และวัฒนธรรม และการเตรียมการแก้ไข ปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ประเด็นการพิจารณา

สำนักส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ ชี้แจงว่า การเตรียมความพร้อมด้านสังคม และวัฒนธรรม และการเตรียมการแก้ไข ปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยเสาสังคม วัฒนธรรม ได้มีการประชุมในระดับรัฐมนตรี และเจ้าหน้าที่อาวุโส เป็นระยะ ในส่วนของการขับเคลื่อนด้านสิทธิมนุษยชน ตามกฎบัตรอาเซียนข้อ ๑๔ ระบุให้มีการจัดตั้งองค์กรสิทธิมนุษยชนอาเซียน เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการและวัตถุประสงค์หลักของกฎบัตรในเรื่องการส่งเสริมคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน AICHR (ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights) จัดตั้งในเดือนตุลาคม ๒๕๕๒ และภายใต้แผนงานการจัดตั้ง ASCC ภายใต้เป้าหมายความยุติธรรมและสิทธิ ระบุให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการอาเซียนด้านการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรีและสิทธิเด็ก ACWC (ASEAN Commission on the Promotion and Protection of the Rights of Women and Children) ที่จัดตั้งขึ้นเมื่อเมษายน ๒๕๕๓

ASEAN Charter จุดมุ่งหมายหลักในกฎบัตรอาเซียน ได้แก่ การทำให้คุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่ของประชาชนในอาเซียนดีขึ้น โดยเป็นความรับผิดชอบของอาเซียนในการสนับสนุนให้ประชาชนในอาเซียนเข้าถึงโอกาสในการพัฒนามนุษย์ การได้รับสวัสดิการสังคม และความยุติธรรม สำหรับบุคคลลักษณะและองค์ประกอบของ ASCC ประกอบด้วย

- ๑) เป็นประชาคมที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง
- ๒) เป็นสังคมที่รับผิดชอบเพื่อก่อให้เกิดอันหนึ่งอันเดียวกันและความเป็นเอกภาพในหมู่ประชาชาติและประชาชนอาเซียน
- ๓) การเสริมสร้างอัตลักษณ์ร่วมกัน สร้างสังคมที่เอื้ออาทรและแบ่งปัน (Caring and Sharing Society)
- ๔) ส่งเสริมประชาชนมีส่วนร่วม
- ๕) ทำให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตและได้รับสวัสดิการที่ดีขึ้น

เป้าหมายหลักมี ๕ ด้านคือ ๑) การพัฒนามนุษย์ ๒) การคุ้มครองและสวัสดิการสังคม ๓) สิทธิและความยุติธรรมทางสังคม ๔) ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม ๕) การสร้างอัตลักษณ์อาเซียน ที่มีหน่วยงานรับผิดชอบจากหลายกระทรวง ร่วมกันดำเนินการผลักดันให้บรรลุเป้าหมาย

ผลกระทบเชิงบวก ของการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนด้านสังคมและวัฒนธรรม

๑) เกิดความร่วมมือระดับภูมิภาคในประเด็นสำคัญต่าง ๆ เช่น การส่งเสริมคุ้มครองสิทธิสตรี เด็ก ผู้พิการ การแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การช่วยเหลือกันใน

ยามที่ประเทศสมาชิกเกิดภัยพิบัติ การกระชับสัมพันธ์และติดต่อกันของประชาชนผ่านการท่องเที่ยว กิจกรรมแลกเปลี่ยนภายใต้ Sectoral bodies ต่าง ๆ

๒) ข้อได้เปรียบเชิงภูมิศาสตร์ทำให้ไทยมีโอกาสเป็น Hub ในด้านต่าง ๆ เช่น การศึกษา การรักษาทางการแพทย์ สปา

๓) เปิดโอกาสให้สถานศึกษาของรัฐและเอกชนในทุกระดับสามารถจัดการเรียน การสอน หรือมีเครือข่ายเชื่อมโยงในภูมิภาคอาเซียนได้

๔) ความต้องการแรงงานที่มีทักษะฝีมือตามข้อตกลง (Mutual Recognition Arrangements : MRAs) เป็นโอกาสให้สามารถผลิตผู้จบการศึกษาสายวิชาชีพที่กำหนดตามกรอบความร่วมมือเศรษฐกิจประชาคมอาเซียน

๕) มีฐานทรัพยากรธรรมชาติที่มีความอุดมสมบูรณ์และมีความหลากหลายทางชีวภาพ มีศักยภาพในการแข่งขันทางการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

๖) ชุมชนและภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดตั้งและขับเคลื่อนการเป็นประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ควบคู่ไปกับการทำงานของภาครัฐ

๗) เป็นการขยายโอกาสให้ภาครัฐและภาคธุรกิจมีส่วนร่วมในการสร้างประชาคมอาเซียนและร่วมรับผิดชอบต่อสังคม

๘) ภาคเอกชนไทยรายใหญ่มีศักยภาพและความพร้อมในการผลิตสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (green product) หรือสินค้าที่ปล่อยคาร์บอนต่ำ

๙) ประชาชนอาเซียนจะได้รับรู้ข่าวสาร และเรียนรู้เกี่ยวกับประเทศสมาชิกอื่นๆ ได้สะดวกรวดเร็วขึ้นผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ โดยเฉพาะ ASEAN Channel ส่งผลกระทบต่อความเข้าใจที่ดีต่อกันได้มากขึ้น

ผลกระทบเชิงลบ ของการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนด้านสังคมและวัฒนธรรม ได้แก่

๑) กฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ด้านสิ่งแวดล้อมของไทย ในบางเรื่องเข้มงวดกว่าประเทศอื่นในอาเซียน ทำให้มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมไม่เท่าเทียมกัน อาจก่อให้เกิดความเสียหายเปรียบในด้านการค้าและลงทุน และอาจทำให้ไทยสูญเสียฐานการผลิตและการลงทุนให้กับประเทศอาเซียนอื่นๆ

๒) ผลกระทบจากทัศนคติ อคติ ความเชื่อ ค่านิยมของประชาชนที่มีอยู่เดิม

๓) ระบบคุ้มครองทางสังคมของไทย ยังขาดการสนับสนุนที่เพียงพอโดยเฉพาะในกลุ่มแรงงานนอกระบบ รวมทั้งสมาชิกที่เป็นเด็ก

๔) ความสามารถภาษาอังกฤษที่ต่ำกว่า ทำให้เกิดการเสียเปรียบในด้านการแข่งขันในเรื่องการหางาน การประกอบการ การเจรจาเพื่อรักษาจุดยืนของไทย และผลประโยชน์ของประเทศ

๕) ปัญหาภัยคุกคามจากการเคลื่อนย้ายแรงงาน เช่น โรคติดต่อ ยาเสพติด การค้ามนุษย์

๖) ภาคบริการของไทย เช่น การศึกษา การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ อาจได้รับผลกระทบจากประเทศที่มีกำลังทุนสูงกว่า

๗) ปัญหาเด็กถูกละเมิดสิทธิจะทวีความรุนแรงและซับซ้อนมากขึ้น เนื่องจากความอ่อนแอของสถาบันครอบครัว

๘) สตรี เด็ก เยาวชน และผู้พิการบางกลุ่มยังไม่สามารถเข้าถึงบริการของภาครัฐ และขาดโอกาสในการพัฒนาศักยภาพเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ในส่วนของการเป็น Focal Point ของ ASEAN Socio-Cultural Community (ASCC) ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๔ มอบหมายให้กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก ทั้งในระดับหัวหน้าคณะผู้แทน และระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสของคณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน

ภารกิจสำคัญที่กระทรวงต้องดำเนินการ ได้แก่

๑) ประสานและติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทยที่จะมุ่งไปสู่การเป็นประชาคมอาเซียนด้านสังคมและวัฒนธรรม

๒) กำหนดทิศทาง/ลำดับความสำคัญเร่งด่วนของไทยในการผลักดันให้เกิดความร่วมมือภายใต้แผน ASCC

๓) เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเพื่อเข้าร่วมประชุม ASCC ทั้งระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส (Senior Officials Committee for ASCC) และระดับรัฐมนตรี (ASCC Council Meeting) ปีละ ๒ ครั้ง

๔) เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยในการประชุมร่วมสามเสาหลัก (JPM: Joint Preparatory Meeting for the ASEAN Coordinating Council) ปีละ ๑-๒ ครั้ง

๕) ส่งเสริมให้มีการสอนวิชา ASEAN Studies ในทุกระดับ และ ศธ. ได้จัดทำ Source book on ASEAN เพื่อเป็นสื่อการเรียนการสอนสำหรับ ประถมศึกษาปีที่ ๑-๖

๖) กระทรวงศึกษาธิการกำลังเร่งดำเนินการเกี่ยวกับการถ่ายโอนหน่วยกิตข้ามประเทศระดับมหาวิทยาลัย

๗) ไทยกำลังริเริ่มให้ทุนการศึกษาแก่ประเทศสมาชิก จะเริ่มดำเนินการในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยชินวัตร ในสาขาเศรษฐศาสตร์ กฎหมายระหว่างประเทศ และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

อุปสรรคและข้อท้าทาย ได้แก่ ปัญหาความไม่ไว้วางใจจากประเทศเพื่อนบ้าน จากภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ และจากทัศนคติของคนไทยที่มีต่อประเทศเพื่อนบ้าน ความตระหนักในเรื่องประชาคมอาเซียนของข้าราชการ และประชาชนไทย การส่งเสริมให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดตั้งและขับเคลื่อนการเป็นประชาคมอาเซียน และการเตรียมบุคลากรของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กับภารกิจในการเป็น Focal Point ของไทย

สรุปมติการประชุมและข้อเสนอแนะ

ที่ประชุมรับทราบ และมอบหมายกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พิจารณากฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบ เพื่อนำไปสู่การปรับปรุง แก้ไขกฎหมาย เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งจะมีการเชิญหน่วยงานในกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มาชี้แจงอีกครั้งหนึ่ง เพื่อหารือในเชิงลึกต่อไป

ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕

วันศุกร์ที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

เรื่องพิจารณา

**การเตรียมความพร้อมด้านข้าวในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปัญหา อุปสรรค
กฎหมาย ที่ต้องปรับปรุงแก้ไข เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และแนวทาง
การจัดตั้งประชาคมประเทศผู้ค้าข้าว**

ประเด็นการพิจารณา

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ชี้แจงว่า ในประเทศอาเซียน ประเทศไทยมีผลผลิตน้อยกว่าอินโดนีเซียและเวียดนาม และการที่อัตราการบริโภคของประเทศไทยน้อยกว่า ทำให้ปริมาณการส่งออกมีมากกว่า โดยประเทศที่เป็นตลาดนำเข้าข้าวคือ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ ปริมาณการส่งออกประมาณ ๘ ล้านตัน ทั้งภายในอาเซียนและประเทศอื่นๆ โดยด้านการตลาดและระบบโลจิสติกส์ ประเทศไทยมีความพร้อมและมีศักยภาพสูงกว่าประเทศเพื่อนบ้าน ตลอดจนมีสมาคมการส่งออก ดูแลเกี่ยวกับการค้าข้าวโดยเฉพาะในส่วนของ การเปิดตลาด

ทั้งนี้ หากเปรียบเทียบกับประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ เวียดนาม ที่มีประเทศกัมพูชาเป็นฐานการผลิตเพื่อการส่งออก พบว่าข้าวมีคุณภาพดีสูงกว่า ราคาถูกกว่า ขณะที่พม่าเริ่มมีการส่งออกข้าว ประมาณ ๔-๕ แสนตัน และตั้งเป้าหมายว่าจะเพิ่มปริมาณการผลิตขึ้นตามลำดับ ซึ่งในอนาคตเห็นว่า ในเชิงนโยบายน่าจะเป็นในรูปของการสร้างความร่วมมือ เพื่อกำหนดราคาในตลาดโลกมากกว่า การแข่งขันด้านราคา เนื่องจากประเทศไทยกำหนดราคาข้าวสูงกว่าประเทศอื่นๆ ในกลุ่มอาเซียน เนื่องจากพื้นที่ปลูกข้าวของประเทศไทยส่วนใหญ่อยู่นอกเขตชลประทาน ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตสูงกว่าโดยเฉพาะข้าวนาปรัง ขณะที่ข้าวนาปีส่วนใหญ่เป็นข้าวหอมมะลิ และข้าวเหนียว จะไม่มีปัญหาในด้านการตลาด และราคา

ในส่วนของแนวทางการลดต้นทุน ได้มีแนวทางในการผลิตพันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพ และการลดต้นทุนที่เป็นปัจจัยการผลิต เนื่องจากการแข่งขันในอนาคตจะเป็นการแข่งขันด้านคุณภาพมากกว่าด้านราคา ร่วมกับการส่งเสริมการแปรรูปที่มีคุณภาพ การรับรองมาตรฐานข้าวพันธุ์ต่างๆ

กรมการข้าว ชี้แจงว่า กรมการข้าวได้มีการเตรียมความพร้อมด้านข้าวเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยการวิเคราะห์สถานการณ์ข้าวไทยก่อนเข้าสู่ AC พบว่า มูลค่าการนำเข้าข้าวของอาเซียน ปี ๒๕๕๐-๒๕๕๔ เฉลี่ยร้อยละ ๑๐.๓๗ มูลค่าการส่งออกข้าวไทยไปตลาดอาเซียน ปี ๒๕๕๐-๒๕๕๔ เฉลี่ยร้อยละ ๗.๔๕ และมูลค่าการส่งออกข้าวเวียดนามไปตลาดอาเซียน ปี ๒๕๕๐-๒๕๕๒ เฉลี่ยร้อยละ ๑๖.๑๖ (ปี ๒๕๕๓-๒๕๕๔ ไม่มีข้อมูล) ซึ่งตำแหน่งของสินค้าข้าวไทยและเวียดนามในตลาดโลก พบว่า มูลค่าการส่งออกข้าวไทยไปตลาดโลก ปี ๒๕๕๐-๒๕๕๔ เฉลี่ยร้อยละ ๑๑.๘๙ มูลค่าการส่งออกข้าวเวียดนามไปตลาดโลก ปี ๒๕๕๐-๒๕๕๔ เฉลี่ยร้อยละ ๖.๖๖

การวิเคราะห์ศักยภาพของข้าวไทยก่อนเข้าสู่ AC ในส่วนของการผลิตข้าว ข้อดี คือ ประเทศไทยผลิตข้าวได้มากและมีเสถียรภาพสูง สามารถผลิตข้าวได้หลากหลายชนิดและคุณภาพดี

และชาวนาไทยมีทักษะและประสบการณ์ในการทำนาสูง ขณะที่ข้อด้อย คือ ผลผลิตต่อไร่ต่ำ ต้นทุนการผลิตสูง โครงสร้างพื้นฐานด้านดินและน้ำยังไม่พร้อม และ ชาวนาและองค์กรชาวนาไม่เข้มแข็ง และขาดการปฏิบัติที่ดี ในส่วนขั้นตอนการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ข้อดี คือ กระบวนการสีแปรสภาพข้าวมีประสิทธิภาพสูง มีเทคโนโลยีการแปรรูปข้าวผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ในส่วน ข้อด้อย คือการพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มยังมีน้อย สำหรับการตลาดข้าว ข้อดี คือ ข้าวไทยเป็นข้าวคุณภาพดี ข้าวไทยเป็นข้าวปลอด GMOs ระบบและเครือข่ายการค้าข้าวของไทยมีความเข้มแข็ง และการบริการ การค้า การชำระเงิน และการส่งมอบข้าวของไทยมีประสิทธิภาพได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าต่างชาติมาก ข้อด้อย คือ ความไม่แน่นอนในการค้าข้าวของประเทศไทย

แนวทางการพัฒนาข้าวไทยเข้าสู่ AC การผลิตข้าว ควรเพิ่มศักยภาพตัวเอง โดย

- ๑) เร่งรัดการวิจัยพัฒนาการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว
- ๒) วางแผนการผลิตและกำหนดเขตส่งเสริมการผลิตข้าวตามศักยภาพของพื้นที่
- ๓) เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลดต้นทุนการผลิต และยกระดับคุณภาพข้าว
- ๔) พัฒนาระบบการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ดี
- ๕) สร้างความเข้มแข็งในการผลิตข้าวและความสามารถในการบริหารจัดการผลผลิตของชาวนา
- ๖) ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในการผลิตข้าว

ด้านร่วมมือ ควรร่วมมือในด้านวิจัยและพัฒนาการผลิตข้าวกับประเทศในอาเซียนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ด้านการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ควรเพิ่มศักยภาพโดยการส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าข้าว และพัฒนามาตรฐานการผลิตของโรงสีข้าว ขนาดกลาง-เล็ก ด้านความร่วมมือ โดยการวิจัยและพัฒนาประเทศในอาเซียนด้านการแปรรูปพัฒนาผลิตภัณฑ์ การสร้างมูลค่าเพิ่มของข้าว ในส่วนการตลาดข้าว ควรเพิ่มศักยภาพโดยการส่งเสริมตลาดข้าวคุณภาพสูงในอาเซียนและ ส่งเสริมการซื้อขายข้าวในตลาดล่วงหน้า ในด้านความร่วมมือ ได้แก่ การจัดทำข้อมูลและสารสนเทศด้านข้าวอย่างเป็นระบบ ส่งเสริมให้ไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตและการค้าข้าว (HUB) และปรับปรุงและเชื่อมโยงระบบโลจิสติกส์ในประเทศกลุ่มอาเซียน

กรมการข้าวมีการจัดทำโครงการพัฒนาการผลิตข้าวเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ AC ได้แก่

๑. โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวไทยเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
 - วิจัยและพัฒนาพันธุ์ข้าวหอมไทยและข้าวโภชนาการสูง
 - ส่งเสริมสนับสนุนให้ชาวนาไทยใช้เมล็ดพันธุ์คุณภาพดี
 - พัฒนาคุณภาพข้าวไทยให้ได้มาตรฐานสากล
๒. โครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
 - แลกเปลี่ยนยุวชาวนาไทยกับสมาชิกอาเซียน
 - วิจัยและพัฒนาข้าวร่วมกับองค์กร/ประเทศสมาชิกในอาเซียน
 - ศึกษาดูงานการผลิตเชื่อมโยงการตลาดข้าวของประเทศผู้ผลิตข้าวที่สำคัญในอาเซียน
 - ฝึกอบรมภาษาอังกฤษ

กฎ ระเบียบ และหลักเกณฑ์ ที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกและนำเข้าข้าวของไทย

๑. การส่งออกและนำเข้าข้าวทั้งข้าวเปลือก และข้าวสารไม่มีข้อห้ามทางกฎหมาย แต่ต้องได้รับการอนุญาตก่อนเท่านั้น

๒. ในทางปฏิบัติการนำเข้าข้าวเปลือกค่อนข้างยากเพราะต้องผ่านการวิเคราะห์ ความเสี่ยงศัตรูพืชก่อน ควรทำการศึกษาปัญหาอุปสรรคต่างๆ ในการขออนุญาต รวมทั้งศึกษา ข้อกำหนดต่างๆ สำหรับนำไปพิจารณา แก้ไขปรับปรุงต่อไป

๓. ควรแก้ไขกฎระเบียบของกรมศุลกากรจากการให้มีการประมูลขายข้าวที่จับมาได้ จากการลักลอบนำเข้าข้าวเปลือก มาจากประเทศเพื่อนบ้านเป็นการเผาทำลายแทน เพื่อเป็นการ ป้องกันศัตรูพืชเข้ามาในราชอาณาจักร ซึ่งกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสุขภาพของมนุษย์

สรุปมติการประชุมและข้อเสนอแนะ

ประธานมอบหมายให้ผู้แทนของหน่วยงานส่งข้อมูลเพิ่มเติม รวมทั้งพิจารณากฎหมายที่ หน่วยงานรับผิดชอบ หากต้องมีการปรับปรุง แก้ไขกฎหมายเพิ่มเติมเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคม อาเซียน ขอให้นำเสนอกลับมายังคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ เพื่อดำเนินการผลักดันกฎหมายที่ มีความสำคัญ เข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาต่อไป

ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕

วันศุกร์ที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๕

เรื่องพิจารณา

พิธีสารกรุงมาดริด (Madrid Protocol)

ประเด็นการพิจารณา

กรมทรัพย์สินทางปัญญา ได้นำเสนอเกี่ยวกับพิธีสารกรุงมาดริด (Madrid Protocol) โดยปัจจุบันได้มีการตั้งคณะทำงานด้านทรัพย์สินทางปัญญาของอาเซียน และกำหนด Action Plan เพื่อให้แต่ละประเทศเร่งดำเนินการ โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา การพัฒนาข้อกำหนดทรัพย์สินทางปัญญา การนำทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์ และการ ต่อรอง รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพของบุคคลากร ซึ่งมีการตกลงในกลุ่มประเทศอาเซียนในการ ดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาร่วมกัน โดยหากประเทศไทยเป็นภาคีของพิธีสารกรุงมาดริด (Madrid Protocol) เมื่อมีการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่ประเทศไทย ก็จะคุ้มครองไปยังการ จดทะเบียนที่ประเทศอื่นๆ ได้โดยไม่ต้องเดินทางไปจดทะเบียนทุกประเทศ โดยปัจจุบันมีประเทศ สมาชิกรวม ๘๘ ประเทศ โดยประเทศในกลุ่มอาเซียน ได้แก่ มาเลเซีย สิงคโปร์ ได้เข้าร่วมเป็นภาคี แล้ว ขณะที่บรูไน ลาว กัมพูชา พม่า จะเข้าร่วมเป็นภาคีในระยะต่อไป

ทั้งนี้ เครื่องหมายการค้า นับเป็นเครื่องมือทางการค้าทั้งภายในประเทศและการ ส่งออกสินค้าไปจำหน่ายยังต่างประเทศ เจ้าของเครื่องหมายการค้าจึงจำเป็นต้องจดทะเบียนขอรับ

ความคุ้มครองสิทธิในประเทศต่าง ๆ ก่อนส่งสินค้าไปจำหน่าย เพื่อป้องกันปัญหาการละเมิดเครื่องหมายการค้าและมีให้ผู้ใดนำเครื่องหมายการค้าของตนไปจดทะเบียนในต่างประเทศโดยมิได้เป็นเจ้าของ กรมทรัพย์สินทางปัญญาจึงมีนโยบายในการส่งเสริมการให้บริการขอรับความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าในต่างประเทศด้วยความสะดวก รวดเร็ว และประหยัดค่าใช้จ่ายด้วยการศึกษาแนวทางการเข้าเป็นภาคีพิธีสารกรุงมาดริด (Madrid Protocol) โดยประเทศที่ประสงค์จะเข้าเป็นภาคีสมาชิกของพิธีสารกรุงมาดริดสามารถแสดงความจำนงขอสมัครเข้าเป็นภาคีได้ที่องค์การทรัพย์สินทางปัญญาแห่งโลก (WIPO) ทั้งนี้ ประเทศดังกล่าวจะต้องเป็นภาคีอนุสัญญากรุงปารีสว่าด้วยการคุ้มครองทรัพย์สินอุตสาหกรรม (Paris Convention of the Protection of Industrial Property) ก่อน โดยเมื่อประเทศไทยเข้าเป็นภาคีพิธีสารกรุงมาดริด ผู้ประกอบการหรือผู้ส่งออกของไทยก็จะได้รับประโยชน์ที่จะสามารถยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเพื่อขอรับความคุ้มครองในประเทศต่าง ๆ ได้หลายประเทศในคราวเดียวกัน โดยยื่นคำขอ จดทะเบียนเพียงคำขอเดียว ใช้เพียงภาษาเดียว (อังกฤษ ฝรั่งเศส หรือสเปน) และเสียค่าธรรมเนียมครั้งเดียว ซึ่งจะทำให้ได้รับความสะดวก รวดเร็วในการยื่นคำขอจดทะเบียน และประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

ขั้นตอนการเข้าร่วมเป็นภาคีพิธีสารกรุงมาดริด (Madrid Protocol) ทางกรมทรัพย์สินทางปัญญาได้มีการยื่นเรื่องมายังรัฐสภา และรัฐสภาได้ให้ความเห็นชอบแล้วเมื่อ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๕ ขณะที่การแก้ไขปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ยังอยู่ระหว่างการยกร่างกฎหมายในชั้นตอนกฤษฎีกา ที่มีการตั้งคณะพิเศษ โดยมี นายวิษณุ เครืองาม เป็นประธาน ซึ่งในการเปิดประชุมสภาครั้งต่อไป ทางกรมทรัพย์สินทางปัญญาคาดหวังว่ากฎหมายจะผ่านการพิจารณาจากรัฐสภา และประกาศใช้ในเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๖ เพื่อตั้งสำนักงาน และการเตรียมการเพื่อดำเนินการต่อไป

ทั้งนี้ ปัญหาในการดำเนินการที่ผ่านมา แม้ว่าทางสภาหอการค้าและสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้ให้การสนับสนุน ขณะที่ International law firm ไม่เห็นด้วย ทางกรมทรัพย์สินทางปัญญาจึงพาหน่วยงาน และกลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้องต่างๆ ไปศึกษาดูงานที่จีน เพื่อสร้างความเข้าใจว่าการตั้งสำนักงานที่ประเทศไทยอาจส่งผลให้รายได้ลดลงบางส่วน แต่จะมีรายได้อื่นๆ เช่น รายได้จากค่าธรรมเนียมเพิ่มขึ้น เป็นต้น

สรุปมติการประชุมและข้อเสนอแนะ

ที่ประชุมรับทราบ โดยประธานได้มอบหมายให้ผู้แทนของหน่วยงานส่งข้อมูลเพิ่มเติมตามที่กรรมการร้องขอกลับมายังคณะกรรมการเพื่อพิจารณา ต่อไป

ความคืบหน้าและการดำเนินการในปัจจุบัน

ปัจจุบัน ร่างกฎหมายที่ทางกรมทรัพย์สินทางปัญญาเสนอ ได้นำกลับไปทบทวนใหม่ เพื่อให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น